



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

# ให้ 'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' นำเข้า 'วัคซีน' ได้เอง!

ราชกิจจาฯ เปิดแก้โควิด  
ซิโนแวคทำฎแก้ศกตติค  
ศบค.ชะลอ 'ทิมอพร้อม'

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศให้ราชวิทยาลัย  
จุฬาภรณ์ จัดหาวัคซีนเข้ามาบริการประชาชนได้  
ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ประชุม ศปก.ศบค.ให้  
ชะลอลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน "หมอพร้อม" เป็น  
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันของ ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันพฤษภาคมที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ให้ 'ราชวิทยาลัยการรณ์' ☆ ต่อจากหน้า 1 แต่จะจังหวัดเป็นทางเลือกประชาชน ดีแค่เพียง 27 พ.ค. ดตระดับหมอพร้อมทำงานแค่ติดตามการฉีดวัคซีนเข็ม1-2 และผลข้างเคียง กับออกไปรับรองการฉีดวัคซีน แต่คนที่ลงทะเบียนแล้วยังรับการฉีดได้ตามเดิม นายกฯ สั่งปรับแผนกระจายวัคซีนให้เข้ากับการระบาดของโควิด-19 แต่ละจังหวัด หนุนใช้ "ฟ้าทะลายโจร" คู่ "ฟาวิพิราเวียร์" "สกัดสยาม" ตรวจสอบการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ พบเป็นไปด้วยดี มั่นใจฉีดครบ 2 โดสใน 28 วัน จ่อเสนอ สบค. ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนต่อ ยอดติดเชื้อในคุก โผล่อีก 1,243 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ของ สบค. 2,455 ราย ส่วนยอดเสียชีวิตทำนิวไฮครั้งแรกหลังเกิดการระบาด 8 ระลอก พุ่ง 41 ศพ กทม. ยังน่ากลัวพบอีก 5 คลัสเตอร์ใหม่ รวมระบาด 38 คลัสเตอร์ พระสงฆ์ต่างชาตินั่งรถตู้จากระยองมาฉีดวัคซีนที่ รพ.สงฆ์ แต่ผิดหวังฉีดไม่ได้ ยันฉีดวัคซีนซิโนแวคที่ภูเก็ตลดติดเชื้อได้ โรงงานแคลคอมพ์ เข้าย่อย ยังหนักพบติดเชื้ออีก 256 ราย ผู้พันโทขเรือรบจ่ายโควิด-19 ออกจากฮอสพิเทล เดินทางมาทำงานทำยานการท่าเรือฯ แต่กลับล้มตึงตายคาที่

ถือเป็นสถิติการ "เสียชีวิต" ที่ทำ "นิวไฮ" เป็นครั้งแรกคือ 41 ศพ นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ในไทยมา 3 ระลอก ขณะที่ยอดผู้ติด

เชื้อใหม่ในเรือนจำยังพุ่งกว่า 1 พันรายต่อวัน กทม. ยังคงครองแชมป์จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

★ ติดเชื้อ 2,455 ราย ตายนิวไฮ 41

ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 12.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก สบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในไทยประจำวันวันที่ 26 พ.ค. ว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ 2,455 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,960 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,210 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 750 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 479 ราย มาจากต่างประเทศ 16 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 187,894 ราย หายป่วยสะสม 91,765 ราย เฉพาะวันนี้หายป่วย 2,571 ราย รักษาอยู่ 45,256 ราย อากาศหนัก 1,210 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 402 ราย เสียชีวิตอีก 41 ราย ถือเป็นตัวเลขนิวไฮเป็นชาย 25 ราย หญิง 16 ราย อยู่ใน กทม. 18 ราย สมุทรปราการ 7 ราย นนทบุรี 3 ราย ชลบุรี ปทุมธานี จังหวัดละ 2 ราย สิงห์บุรี สุโขทัย อุตรดิตถ์ นราธิวาส เลย สกลนคร นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร จังหวัดละ 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสม 873 ราย ปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อจากคนในครอบครัว เดินทางไปในพื้นที่ระบาด ไปในที่คนหนาแน่น ใต้สติกเกอร์ สนามว๊าน ขอนैनย้า ในบางจังหวัดที่อนุญาตให้สถานที่เหล่านี้เปิดได้นั้น มีความเสี่ยงเพราะมีผู้เสียชีวิตจากตรงนี้ จากข้อมูล

พบว่าระยะเวลาที่ทราบผลถึงวันเสียชีวิตยาวนานสูงสุด 69 วัน ทำให้เห็นว่าระยะเวลาการรักษาานานขึ้น

★ คำหนักหน้ำเข้าช่องทางธรรมชาติ

นพ.ทวีศิลป์กล่าววว่า ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย ในจำนวนนี้มี 1 รายข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติ เป็นชาวเมียนมา ขอคำหน้ำ ขณะนี้ถูกกักตัวอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และขอแก้ไขข้อมูลรายงานผู้ติดเชื้อที่มาจากอินเดีย เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ระบุว่า มี 1 ราย เป็นนักการทูตจากอินเดีย ขอแก้ไขว่าผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากอินเดีย ทั้ง 8 รายเป็นคนไทยทั้งหมด ไม่เกี่ยวข้องกับนักการทูตต้องขอกัก

★ ทั่วโลกป่วยลดแต่ไทยยังเพิ่ม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สำหรับ 5 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 26 พ.ค. ได้แก่ กทม. 975 ราย เพชรบุรี 259 ราย นนทบุรี 122 ราย สมุทรปราการ 100 ราย ปทุมธานี 61 ราย จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ มี 16 จังหวัด หลายวันที่ผ่านมามีจำนวนมากกว่านี้ แสดงให้เห็นว่าแม้พื้นที่ที่ไม่มีการระบาดยังระบาดเพิ่มขึ้นได้ในที่ประชุม สบค. สบค. สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกภาพรวมลดลง ขณะที่ไทยยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องแนวโน้มคงตัว ทั้ง กทม. ปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องจากกลุ่มเดิม มีโอกาสพุ่งสูงขึ้น



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

หากเรากินหาเจิงรูกมากขึ้น รวมถึงยังพบผู้ติดเชื้อผ่านชายแดนของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่ติดกับ 8 ประเทศ คือ กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ที่ต้องให้ความสำคัญสูงมาก

**★ จับตาสายพันธุ์แอฟริกาที่ตากใบ**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่ประชุม สปก.ศบค.สรุปการระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ คือ พื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโรงงานอาหารแช่แข็งพบผู้ติดเชื้อ 11 ราย คลัสเตอร์สะพานเหล็ก กทม. มีผู้ติดเชื้อ 12 ราย ขณะที่คลัสเตอร์อื่นที่ต้องจับตา คือชุมชนในตากใบ จ.นราธิวาสที่มีบางรายเป็นเชื้อสายพันธุ์แอฟริกา

**★ กทม.พบอีก 5 คลัสเตอร์ใหม่**

โฆษก ศบค.ยังกล่าวอีกว่า ส่วนสถานการณ์ใน กทม.กราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงขึ้น ที่สำคัญคือผู้เสียชีวิตวันที่ 26 พ.ค. มีถึง 16 ราย ทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.-26 พ.ค. มี 365 ราย คิดเป็น 1% ของผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่ กทม. ที่มี 36,542 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางของผู้เสียชีวิตของประเทศที่มีเพียง 0.71% ลักษณะคลัสเตอร์ของ กทม. มีแนวโน้มยังพุ่งขึ้น ขณะที่ กทม.พบการระบาด 38 คลัสเตอร์ มี 5 คลัสเตอร์ใหม่ คือ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนลาดพร้าว โรงงานเย็บผ้า เขต

ยานนาวา ตลาดแห่งหนึ่งเขตหนองจอก เคหะแห่งหนึ่ง แขวงคลองจั่น และแคมป์ก่อสร้างแห่งหนึ่ง เขตสวนหลวง ส่วนคลัสเตอร์ที่ควบคุมได้แล้วก็ยังคงต้องระมัดระวัง

**★ ชะลอลงทะเบียน “หมอพร้อม”**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.สปก. ศบค. ที่ได้รับสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. ประชุมเรื่องวัคซีน ใน 2 ประเด็นคือ เรื่องการลงทะเบียนและแผนการแจกจ่ายวัคซีน ได้ปรับแผนการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนใหม่เพิ่มเติมจากเดิมที่ใช้ระบบหมอพร้อม ขณะนี้ขอให้ชะลอการลงทะเบียนระบบหมอพร้อม ที่ผ่านมากหมอพร้อมเป็นระบบการลงทะเบียนใน 3 ข้อหลักคือ การลงทะเบียน การติดตามการฉีดวัคซีนเข็ม 1-2 รวมทั้งผลข้างเคียง การออกไปรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน ตอนนี้องค์กรหมอพร้อมทำงานสองข้อหลัง ส่วนระบบการลงทะเบียนขอให้มีการเลือกรับประชาชน เช่น การมีแอปพลิเคชันเฉพาะของจังหวัด อาทิ ภูเก็ต หรือ กทม. ที่จะเริ่มในวันที่ 27 พ.ค. เวลา 12.00 น. ที่ขอนแก่นมีนายภคิน ในฐานะ ผอ.ศบค.แล้ว หรือที่ จ.นนทบุรีจะมีระบบของตัวเอง ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแล้วจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนจะเป็นวันเวลาใดขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่นำเข้ามา

**★ ปรับแผนกระจายวัคซีน**

โฆษก ศบค.กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการแจกจ่ายวัคซีน นายกษัตริย์การให้ ผอ.สปก.ศบค. ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรค มีการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่ จากเดิมจัดสรรวัคซีนตามโควตาการจอง ปรับเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์อื่นขึ้นมา เช่น การใช้เกณฑ์เรื่องกรณีติดเชื้อ อย่างที่ จ.เพชรบุรี มีการติดเชื้อในกลุ่มคน 2,000 กว่าราย ต้องมีการจัดสรรโควตาวัคซีนเพิ่มเพื่อการควบคุมโรค ต้องคิดในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม ท้องเที่ยว เป็นเกณฑ์ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วย รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น แรงงานในแคมป์ต่างๆต้องได้รับวัคซีนกลุ่มเฉพาะขึ้นมา เช่น ที่กระทรวงคมนาคมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มขับรถสาธารณะที่สถานีกลางบางซื่อ

**★ ตายโควิดแต่รายงานไม่ตรง**

เมื่อถามถึงข้อสงสัยผู้เสียชีวิตรายหนึ่งที่โรงพยาบาลศรีสะเกษมีการนำศพมาทำพิธีที่วัดแห่งหนึ่งในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่หน้าผู้กักยูนิตีสวมชุด PPE ป้องกันการติดเชื้ออย่างรัดกุม แต่มีการรายงานว่าชายดังกล่าวเสียชีวิตด้วยอาการ โรคปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย ถือเป็นการจงใจปกปิดข้อมูลหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า รมว.สาธารณสุขสั่งการ

☆ มีต่อหน้า 11





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ☆ ต่อจากหน้า 10 ให้ตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วนเบื้องต้นไม่พบการปกปิดข้อมูล ได้รับรายงานจาก นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ ว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยโควิดรายที่ 7๐ เข้ารับการรักษาดังกล่าวที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. รักษาหายจากโควิด-19 แล้ว มีผลตรวจเป็นลบไม่มีเชื้อและย้ายออกมารักษาต่อในโรงพยาบาลเนื่องจากพบว่ามีการปกปิดเชื้อแทรกซ้อนเป็นเชื้อแบคทีเรียและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พ.ค.

★ ยืนยัน สบค. ไม่ปกปิดข้อมูล

นพ.วิศัลย์กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการไม่ประมาท โรงพยาบาลป้องกันโดยให้ดำเนินการเหมือนกับผู้ป่วยโควิดที่เป็นโควิด ทั้งเรื่องการสวมชุด PPE และการประกอบพิธีทางศาสนา มีการตรวจสอบและรายงานมาแล้วว่าเป็นการเสียชีวิตจากปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ร่วมกับการติดเชื้อโควิด-19 เรื่องนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการวิชาการของกรมควบคุมโรค เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้รายงานว่าเป็นการเสียชีวิตจากการติดเชื้อของโควิด-19 หรือไม่ ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดข้อมูล

★ นายกษัตริย์บูรณาการฉีดวัคซีน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวไว้ว่า รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้แก่นักบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว ตามจำนวนวัคซีนที่เข้ามา จากรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ไทยมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 3,๐24,๑13 โดส เป็นอันดับ 5 ของอาเซียน และจะเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ 2 ด้วยการระดมฉีดวัคซีนอีก 6-8 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือน มิ.ย. ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วกว่า 7,981,765 คน สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกคนที่พร้อมฉีดวัคซีน และลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อขอรับวัคซีนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเชื่อมั่นว่าจะผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี

★ หมุน "ฟ้าทะลายโจร" คู่มือ "ฟาวิจา"

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรควบคู่กับยาฟาวิราเวียร์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่มีภาวะอักเสบ กระทั่งกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธิ์ป้องกันโควิด-19 แต่อาจใช้เพื่อปรับระบบภูมิคุ้มกันได้ สถานการณ์ปัจจุบันประชาชนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการ

สาธารณสุข D-M-H-T-T เพื่อป้องกันการแพร่หรือติดเชื้อ ปัจจุบันความต้องการสมุนไพรในตลาดโลกมีเพิ่มมากขึ้น มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นายกษัตริย์เห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย รัฐบาลเร่งผลักดันให้ไทยเป็นผู้ส่งออกรักสุขภาพสมุนไพรคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมั่นใจว่าสมุนไพรไทยจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เครื่องสำอาง และอาหารเสริม

★ ฉีดวัคซีนสถานีกกลางๆไปได้ดี

ส่วนการฉีดวัคซีนที่สถานีกกลางบางชื่อในวันที่ 26 พ.ค. ที่เป็นวันที่ 3 ของการฉีดนั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเปิดเผยว่า จากที่เป็ดศูนย์กลางฉีดวัคซีนที่สถานีกกลางๆ มา 3 วัน พบว่าเป็นไปด้วยดี มีบุคลากรด้านหน้าในระบบขนส่งมวลชนในเขตกทม. และปริมณฑลมาฉีดวัคซีน 17,832 คน ถือว่าฉีดได้กว่า 10% จากทั้งหมด 180,000 คน และฉีดได้ 985 คน/ชั่วโมง จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 1,300 คน/ชั่วโมง มั่นใจว่ากระทรวงจะใช้เวลาในการฉีดบุคลากรด้านหน้ารวม 28 วัน นั้นหมายถึงบุคลากรที่มาฉีดที่สถานีกกลางๆ จะฉีดวัคซีนได้ครบ 2 โดสที่สถานีกกลางๆ จากนั้นกระทรวงจะเสนอ สบค. ให้รับทราบถึงการดำเนินการ หาก สบค. ประสงค์ที่จะให้สถานีกกลางๆ เป็นที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปก็ยินดีมาก ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานขับรถสาธารณะในพื้นที่ต่างจังหวัด เบื้องต้นจังหวัดนั้นๆ จะเป็นผู้ดำเนินการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่จะพิจารณาทยอยจัดสรรการฉีดตามลำดับต่อไป

★ จองแล้วไม่ฉีดจัดให้ออนไซต์

"จากที่ลงทะเบียนพบว่า การให้บริการเป็นไปด้วยดี การฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 24-26 พ.ค. มีผู้แพ้วัคซีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การบริการมีดีชัดเจน จุดวัดความดัน จึงประสานกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น และยังพบว่า มีบุคลากรบางกลุ่มลงชื่อไว้ที่สถานีกกลางบางชื่อและยังลงชื่อเข้าชื้อกับของ กทม. ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานให้ติดอย่าให้เกิดช่องว่าง เมื่อไม่มีคนมาฉีดก็จะจัดให้กับกลุ่มคนที่ออนไลน์ ภาพรวมการฉีดในวันที่ 26 พ.ค. มีบุคลากรองค์กรรวม 5,886 ราย ออนไลน์ 1,228 ราย และเมื่อวันที่ 26 พ.ค. มีผู้ไม่เข้ารับวัคซีน 500 ราย" นายศักดิ์สยามกล่าว

★ นายกษัตริย์ สบค. กระจายวัคซีน

ต่อมาเวลา 19.45 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวว่า นายกษัตริย์สั่งบรรดการลงทะเบียนฉีดวัคซีนทาง "หมอพร้อม" นั้น ขอชี้แจงว่า นายกษัตริย์ในฐานะ ผอ.สบค. แจ้งให้ พล.อ.ฉัตรพล นาคพณิชย์ ผอ.สบค. สบค. ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรม





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ควบคุมโรค ให้พิจารณาการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่ จากเดิมที่มีการจัดสรรวัคซีนตามโควตาการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัด ปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องนำหลักเกณฑ์อื่นมาพิจารณาในเรื่องของการกระจายวัคซีน เช่น การใช้เกณฑ์การติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มาจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมกับแผนการกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ มอบให้ทาง ผอ.สปก.สบค.หาหรือเรื่องนี้ในที่ประชุม สปก.สบค.ตามความเหมาะสมและดำเนินการในรายละเอียด

★ โกรททะเบียนแล้วยังฉีดได้

นายอนุชากล่าวว่่า ที่ประชุมมีความเห็นพ้องว่าควรมีการปรับแผนการกระจายวัคซีนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่มากกว่าการกระจายวัคซีนตามจำนวนการลงทะเบียน เนื่องจากบางจังหวัดนั้นมีการแพร่ระบาดไม่สูง มีผู้ติดเชื้อน้อย แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนค่อนข้างมาก ขณะที่บางจังหวัดมีการแพร่ระบาดของเชื้อสูง มีผู้ติดเชื้อมาก แต่มีผู้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนน้อย ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้ชะลอการลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ไปก่อนเพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนทาง “หมอพร้อม” และได้รับการยืนยันวันเวลาและสถานที่แล้ว ยังคงสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลาเดิมได้ทั้งหมด

★ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาวัคซีน

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สรุปว่าให้สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้จัดหาผลิต ขยายหรือนำเข้าหรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆและมีอำนาจในการออกข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ.และประกาศฉบับนี้

★ บริการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด

ในประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังระบุด้วยว่ายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆที่จำเป็นที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเพื่อการให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่อยู่ในความรับผิดชอบการบังคับคดีทั้งปวง ตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.นี้ ลงนามในประกาศโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายคณาภราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

★ ชิโนแวคที่ภูเก็ตลดติดเชื้อ

วันเดียวกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่่า ที่ จ.ภูเก็ตขณะนี้ มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ร้อยละ 22 ส่วนเข็มแรก ร้อยละ 45 ของประชากรในจังหวัด จากการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนชิโนแวค โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ครบเวลายักตัว 14 วัน รวม 1,368 ราย พบว่่า กลุ่มที่ได้รับ 1 เข็ม มีประสิทธิภาพลดโอกาสการติดเชื้อร้อยละ 73.1 กลุ่มที่ได้รับครบ 2 เข็ม ลดโอกาสติดเชื้อร้อยละ 83.3 และได้ศึกษากลุ่มผู้ติดเชื้อ 386 ราย

พบว่า ผู้ติดเชื้อที่ได้รับครบ 2 เข็ม 8 ราย ทุกรายไม่พบภาวะปอดอักเสบ ส่วนผู้ติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 81 ราย มี 4 ราย ที่มีภาวะปอดอักเสบ ความชุกของการเกิดปอดอักเสบกลุ่มนี้ไม่ต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งในเดือน พ.ค. ข้อมูลวันที่ 17 พ.ค. ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนชิโนแวคครบ 2 เข็ม แสดงให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนชิโนแวคครบ 2 เข็ม ลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 83 และลดความรุนแรงกรณีติดเชื้อได้ดี สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มเดียวยังพบติดเชื้อมีอาการรุนแรงอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก จึงยังต้องระมัดระวังแม้จะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

★ บำราศฯ ยัน มี.ย.ฉีดตามแผน

นพ.กิตติพงษ์ สัตยชาติวิฑูรย์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวถึงเรื่องที่บ้านบำราศนราดูร ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ว่าจะเลื่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้ที่จองคิวในเดือน มิ.ย.ออกไปเป็นเดือน ก.ค. ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน วันนี้ได้ออกประกาศใหม่ว่าการฉีดวัคซีนของสถาบันบำราศฯเป็นไปตามปกติ ผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมของภูเก็ตตั้งเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป มาฉีดได้ตามนัด ผู้มาฉีดวัคซีนที่สถาบันบำราศฯ มีทั้งผู้ป่วยในระบบ ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม จาก จ.นนทบุรี ส่วนวัคซีนที่จะได้รับอยู่ที่จังหวัดเป็นผู้จัดสรร ไม่ทราบว่าการควบคุมโรค หรือจังหวัดจะส่งวัคซีนชนิดใดมาให้บ้าง

★ แอสตราฯไทยผลิต 9 ลอตผ่าน

ขณะที่ นพ.สุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่่า กรมได้รับตัวอย่างวัคซีนแอสตราเซนเนกา รุ่นที่มีการผลิตในไทย โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำนวน 9 ลอตการผลิต มาตรวจสอบคุณภาพ ผลการตรวจสอบผ่านการรับรองไปแล้วทั้ง 9 ลอต เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ได้ส่งตัวอย่างวัคซีนแอสตราเซนเนกาอีก 5 ลอตการผลิตเข้า มาตรวจสอบคุณภาพเพิ่ม ปกติจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 3 วัน ส่วนเรื่องการทำหนังสือ ทรบพเพียงว่าบริษัทแอสตราเซนเนกา ยืนยันว่าจัดส่งลอตแรกตามแผนเดือน มิ.ย.





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

★ **เปิด รพ.สนามบ้านวิทย์ฯ 1 มิ.ย.**  
ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ให้บริการผู้ป่วยพิการที่อายุระหว่าง 15-65 ปี ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิ.ย. รองรับผู้ป่วยได้ 224 เตียง นายจรินทร์กล่าวว่า รพ.สนามแห่งนี้จะเป็นต้นแบบในการดูแลทั้งคนพิการและครอบครัว ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับผู้ป่วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีมาใช้กับผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามฯ อาทิ รถเข็นบังคับระยะไกลส่งของให้ผู้ป่วย เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซี เปลี่ยนเสื้อกันเปื้อนแล้วกลับเป็นต้น นอกจากนี้ยังจะเร่งวัคซีนให้กับผู้พิการทั่วประเทศ ต่อจากผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคด้วย

★ **ผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่ 1,243 ราย**  
บ่ายวันเดียวกัน นายวีระกิตติ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษก สบ.รท. เผยถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานของวันที่ 26 พ.ค. ว่า มีผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่ 1,243 ราย รักษาหาย 18 ราย เสียชีวิตอีก 2 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 17,188 ราย และตรวจพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดสงขลาอีก 1 แห่ง รวมเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังมีผู้ติดเชื้อ 14 แห่ง ส่วนเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และมีผู้เสียชีวิต มี 5 แห่ง คือ 1.เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 ราย 2.เรือนจำกลางคลองเปรม 328 ราย 3.เรือนจำพิเศษธนบุรี 486 ราย 4.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 412 ราย 5.เรือนจำจังหวัดสงขลา 16 ราย สำหรับผู้เสียชีวิต 2 ราย รายแรกเป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 64 ปี จากเรือนจำ

พิเศษธนบุรี รายที่ 2 เป็นผู้ต้องขังชาย อายุ 47 ปี จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

★ **เข้มกรมนิโทษหลังพบติดเชื้อเพิ่ม**  
ขณะที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรมเปิดเผยว่า จากการรายงานมีเยาวชนสถานพินิจติดเชื้อโควิด-19 ได้หารือและเน้นย้ำกับ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ยึดตามแนวทางของ สบค.อย่างเคร่งครัดและฝากความห่วงใยแก่เยาวชนกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้เข้มแข็ง ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กระทรวงยุติธรรมและกรมกำหนด โดยเฉพาะมาตรฐาน Standard Operating Procedure (SOP) หากปฏิบัติตามจะช่วยให้ไม่มีผู้ติดเชื้อหรือติดเชื้อน้อยและจะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และให้ยกระดับการเฝ้าระวังให้ตรวจหาเชือกับเยาวชนเชิงรุก ชะลอการย้ายเด็กและเยาวชนเพิ่มวันเวลาการเยี่ยมญาติทางไกล จัดเตรียมพื้นที่ในสถานพินิจเป็น รพ.สนามชั่วคราว รองรับผู้ป่วยในสถานพินิจที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

★ **เชื่อยังคุมสถานการณ์ได้**  
ด้าน พ.ต.ท.วรรณพงษ์กล่าวว่า กรมนิโทษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เร่งตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมและประกาศใช้มาตรการ COVID Measures เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ คือ 1.ป้องกัน เฝ้าระวัง กักตัว คัดกรองลดปริมาณเด็กและเยาวชน เข้มงวดห้ามเจ้าหน้าที่ไปพื้นที่เสี่ยงอย่างเด็ดขาด รวมถึงครอบครัว งดกิจกรรมภายนอกต่างๆ 2.ค้นหา แยกกลุ่มให้เร็ว ตรวจหาเชือบริเวณชั้นให้ได้มากที่สุด 3.รักษาโดยเร็ว ลดความเสี่ยง เร่งการฉีดวัคซีน ให้ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สถานพินิจ ทุกแห่งดำเนินการในระดับพื้นที่เป็นสำคัญ ร่วมกับ สบค.จังหวัด ยืนยันว่ายังคงควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวได้และรายงานผลการปฏิบัติต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม และ สบค.กระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ของกรมนิโทษให้ได้รับทราบทุกวัน

★ **กรมการแพทย์แจงเหตุผล**  
ต่อมา นพ.ไพโรจน์ สุริยันวิษย์ รองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า กรมนิโทษภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์และกรมราชทัณฑ์มีนโยบายด้วยการฉีดวัคซีนแก่พระสงฆ์ทุกรูปที่พำนักในเขตพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในกม. ขณะนี้เริ่มด้วยการฉีดวัคซีนแล้วที่ รพ.สงฆ์ ส่วนที่มีข่าวว่า รพ.สงฆ์ ไม่ฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ต่างชาติเรื่องนี้ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

★ **หมอขอโทษเลื่อนฉีดวัคซีน**  
ที่ จ.นครราชสีมา ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชี้แจงการเลื่อนฉีดวัคซีนว่าเนื่องจากได้รับการจัดสรรวัคซีนที่ล่าช้าและไม่เพียงพอ ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนบางกลุ่มออกไปก่อน ขณะที่ นพ.ชาญชัย นูญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา เผยว่า จำเป็นต้องลดการฉีดวัคซีนลงจากวันละ 5,000 คน เหลือ 1,000-2,000 คน ของภัยประชาชนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไว้แต่ต้องเลื่อนยืนยันว่าจะได้ฉีดครบทุกคน คาดว่าเดือน มิ.ย. จะได้รับจัดสรร 140,000 โดส เดือน ก.ค. 90,000 โดส เดือน ส.ค. 100,000 โดส เดือน ก.ย. 1,200,000 โดส

★ **พระต่างชาติไม่ได้ฉีดวัคซีน**  
ที่ จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระสุรเดช หรือ ธม.มร.โต พระลูกวัดวิคมาบจิมทร์ ต.แกลง อ.เมืองระยอง ผู้ดูแลพระต่างชาติ ว่าก่อนหน้านี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ขอพื่อไปให้พระไปฉีดที่ รพ.สงฆ์ กทม. เช้ารถนำพระไทย 30 รูปกับพระต่างชาติอีก 39 รูป ไปรอฉีดวัคซีนที่หอฉันใน รพ.สงฆ์ ปรากฏว่าโรงพยาบาลแจ้งว่าฉีดวัคซีนได้เฉพาะพระสงฆ์ไทยที่มีบัตรประชาชน ส่วนพระต่างชาติไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีฐานข้อมูลและวัคซีนไม่มีเพียงพอ หากจะมีการฉีดวัคซีนให้พระชาวต่างชาติจะแจ้งไปภายหลัง พระชาวต่างชาติทั้งหมดคืนทางกลับวัด ออตามารัฐฝึกผิดหวังแต่พระต่างชาติไม่ได้ยืนยันร้ายเพราะเราเป็นพระสายป่า หลวงปู่ชา การปล่อยวางทำให้สงบ ทั้งนี้ พระต่างชาติควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนด้วย เรื่องนี้รัฐบาลน่าจะอำนวยความสะดวกให้ได้





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗

## เลือกอาหารสุขภาพ

นพ.วิฑิต สฤณีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมทำบุญตักบาตร โดยอาหารที่นำมาถวายมีจำนวนไม่น้อยที่มีไขมันสูง เค็มจัด หรือมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง เช่น เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุให้พระสงฆ์ได้รับโภชนาการเกินเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ จึงขอแนะนำว่า ก่อนเลือกซื้ออาหารควรสังเกตข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) ที่แสดงปริมาณของพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่ได้รับเมื่อบริโภคอาหารนั้นๆ หรือสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับพระสงฆ์.



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที ๗

## “คนไร้บ้าน”ได้ โควตาฉีดวัคซีน

นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือดูแลคนไร้บ้านในสถานการณ์โควิด-19 ว่า พส.ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ และเชิญชวนคนไร้บ้านเข้ารับการคุ้มครองดูแลในศูนย์คุ้มครองฯ ซึ่งให้บริการที่พักอาศัย อาหาร 3 มื้อ เสื้อผ้า และการรักษาพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพ พร้อมทั้งจัดหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม โดยขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มคนไร้บ้าน แต่มีแนวทางป้องกันคือการเชิญชวนคนไร้บ้านให้เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ เพื่อจะได้ปลอดภัย และได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพในเบื้องต้น ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คือ บ้านปันสุข (ธนบุรี) และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางไปขอรับบริการได้ด้วยตนเอง และในต่างจังหวัด ติดต่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนั้นๆ หรือโทร.แจ้งที่ 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ พส.ได้ขอโควตาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกลุ่มคนไร้บ้าน รวมทั้งเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน เพื่อพาคนไร้บ้านให้เข้าถึงสิทธิดังกล่าว.





ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๗

**ธารน้ำใจ**  
สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์  
รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา  
ปธ.อำนวยการโรงพยาบาล  
สนาม รับมอบสิ่งของจาก  
ผู้มีจิตศรัทธา เพื่อเป็น  
ขวัญกำลังใจบุคลากร  
ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล  
สนาม มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา)



# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**เบรกลงทะเบียน 'หมอพร้อม'**  
**ศบค.ปรับแผนฉีดวัคซีน**  
**ปชช.จกย้บกว่าจะจงสำเร็จยากเย็นแสนเข็ญ**  
**หึ่ง 'แอสตรา' ของขาด-กทม. มีอีก 5 คลัสเตอร์**

ปชช. ๑ ล้านรัฐบาลย้บ เหตุเบรกลงทะเบียน "หมอพร้อม" จกย้บ แคล้งทะเบียนยังยากแถมสั่งชะลอซ้ำ "ศบค." บัด ไม่เกี่ยวไม่มีวัคซีน อ้าง เน้นติดตามการฉีด สิ่งปรับแผนกระจายวัคซีนใหม่ ยึดหลักเกณฑ์พื้นที่การระบาด เผย ♦ อ่านต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## ‘หมอฟร้อม’ □ ต่อจากหน้า 1

โควิดฆ่าพบสถิติ 41 ศพ คิดเชื่อเพิ่ม 2,455 ราย แจก สนามชนวัว-โต๊ะสนุกแพร่เชื้อ คอนสตรัคเตอร์ใหม่โรงงานอาหารแช่แข็ง กรุงเทพฯ อ่วมไม่หยุดเจออีก 5 คลัสเตอร์ใหม่ห้างย่านลาดพร้าว-รง.เซี่ยฝ้ายนานาวา-ตลาดในหนองจอก-เคหะย่านคลองจั่น-แคมป์ก่อสร้างสวนหลวง เรือนจำขังวิกฤติป่วยพุ่ง 1,243 ราย “บิกคิว” ลั่น ลุยฉีดวัคซีนเป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน สิ้นเดือน มิ.ย. ได้อีก 6-8 ล้านโดส เชื่อไทยผ่านวิกฤติไปด้วยกัน “ผอ.บวรฯ” กลับลำ มิ.ย. ติดตามแผนปกติไม่รับปากเป็นวัคซีนชนิดใด โชน ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตลาดเกลือ “เอนก” โว ไทยพัฒนาวัคซีนสำเร็จ 3 ชนิด อยู่ระหว่างทดสอบในคนขั้นตอนสุดท้าย คาดปลายปีผลิตส่งขายทั่วโลก “สาธิต” ย้ำ แอสตรา 6 ล้านโดสไม่เพียงพอ มิ.ย. ชัวร์

### ◆ เบรค “หมอฟร้อม”

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รว.ภลาโหม ในฐานะ ผอ.สปก. ศบค. สั่งให้ พ.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ประชุมศึกษาหารือใน 2 ประเด็น คือ เรื่องของวัคซีนลงทะเบียนและแผนการแจกจ่ายที่มีระบบหมอฟร้อม โดยขณะนี้อยู่ให้ชะลอเรื่องการลงทะเบียนด้วยระบบหมอฟร้อมไปก่อน โดยเน้นติดตามการฉีดและการออกไปรับรอง และมีระบบอื่นมาช่วยเสริม เพื่อเพิ่มทางเลือกกับประชาชนที่หลากหลายขึ้น เช่น ที่ จ.ภูเก็ต มี แอปเฉพาะของทางจังหวัด หรือกรุงเทพฯ ในวันที่ 27 พ.ค. จะเปิดลงทะเบียนระบบของกรุงเทพฯ เอง ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะมีการลงทะเบียนของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ให้เป็นการกดขี่แบบที่ผ่านมา

### ◆ ปิดไม่เกี่ยววัคซีน

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า บทบาทของระบบหมอฟร้อม คือ 1.การลงทะเบียนในระยะที่ผ่านมา 2.การติดตามผล และ 3.การออกไปประกาศรับรองการฉีดวัคซีน ตอนนี้ต้องดำเนินการในส่วนการติดตามผล และการออกไปรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากทั้งประเทศ ดังนั้นการลงทะเบียนของแต่ละจังหวัด จะเป็นระบบที่มาเสริมและแก้ปัญหาข้อขัดจากระบบหมอฟร้อม

ต่อข้อถามกรณีที่มีหลายคนตีความว่าการชะลอลงทะเบียนผ่านระบบหมอฟร้อมเนื่องจากจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอ นพ.ทวีศิลป์ตอบว่า ขึ้นอยู่กับไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เพราะวัคซีนจะมากหรือน้อย เป็นเรื่องการจัดหาของ สธ. แต่เรื่องนี้เป็นระบบการลงทะเบียน และแจกจ่ายวัคซีนที่ ศบค.ดำเนินการ

### ◆ ปรับแผนแจกวัคซีน

โฆษกฯ กล่าวว่า ว่าจะมีผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคกลุ่มเสี่ยง ยังยืนยันว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามลำดับต้น ๆ หากในต่างจังหวัดจะนำโมเดลของกรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต ไปใช้ในส่วนพื้นที่ที่ตัวเองหรือจะเดินทางไป รพ. หรือ อสม.ยังใช้ได้อยู่ ขณะเดียวกันในเรื่องการแจกจ่ายกระจายวัคซีน จากเดิมใช้เกณฑ์คนของจังหวัด ที่ของเท่าไรจะส่งโควตาไปตามนั้น ปรากฏว่าบางจังหวัดของเป็นจำนวนมากแต่การคิดเขื่อน้อย จึงมีประเด็นว่าเหตุใดจึงเข้าไปในจังหวัดที่ประชากรไม่มากการคิดเขื่อน้อย

นพ.ทวีศิลป์ ระบุต่อว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิ.ย. ศบค. ประชุมหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเพิ่มเติม เช่น จำนวนการคิดเชื้อและคิดในแง่ของเศรษฐกิจท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน รวมถึงเรื่องกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มเฉพาะขึ้นมาอีก เช่นเดียวกับทรงคนมกมกที่ฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มผู้ที่ขับรถสาธารณะ รวมถึงการฉีดวัคซีนในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่จะมีการเปิดเรียน ดังนั้นแผนการฉีดวัคซีนจะปรับใหม่โดยใช้หลายเกณฑ์ สำหรับยอดการฉีดวัคซีนในไทยรวม 3,147,227 โดส แบ่งเป็นฉีดเข็มแรก 2,157,609 โดส เพิ่มขึ้น 113,486 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 989,616 ราย เพิ่มขึ้น 9,428 ราย

### ◆ โชเชียลลดลมรัฐยับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นพ.ทวีศิลป์ โฆษกฯ ศบค. แถลงเบรคการลงทะเบียน “หมอฟร้อม” ออกไปก่อนและไม่ได้กำหนดว่าจะเปิดรับอีกเมื่อไร ทำให้ในโลกออนไลน์ทั้งโซเชียลและเฟซบุ๊ก ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล โดยเกือบทุกเสียง ระบุว่าแค่ลงทะเบียนยังยากอยู่แล้ว แต่กลับมามีการลงทะเบียนซ้ำอีก จากนั้นลามไปว่ารัฐบาลลงไม่มีวัคซีนเลยปิดระบบหมอฟร้อม อีกทั้งยังบอกอีกว่ารัฐบาลเลิกรณรงค์ให้ประชาชนมาฉีด เพราะประชาชนพร้อมจะฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้ฉีด

### ◆ สั่งเว่ยพบสถิติ 41 ศพ

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า สถานการณ์วันนี้พบผู้ติดเชื้อใหม่ 2,455 ราย เป็นติดเชื้อใหม่ 1,976 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 479 ราย และมา

จากต่างประเทศ 16 ราย รักษาหายอีก 2,571 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 137,894 ราย หายป่วยแล้ว ๑1,785 ราย ยังรักษาอยู่ 45,256 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 41 ศพ รวมผู้เสียชีวิตสะสม 873 ศพ ขณะที่ผู้เสียชีวิต 41 ราย อยู่กรุงเทพฯ มากสุด 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคประจำตัวอื่น ๆ โดยมีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อจากคนในครอบครัว ไปที่หนาแน่นเสี่ยง ติดจากเพื่อนร่วมงาน และมีการติดเชื้อมาจากสนามชนวัวและโต๊ะสนุกเกอร์ ที่บางจังหวัดให้เปิดได้ตั้งนั้นก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเพราะมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อในที่ตั้งกล่าวมาแล้ว สำหรับผู้เสียชีวิตมีอายุระหว่าง 29-86 ปี

### ◆ กทม.แชมป์ป่วย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกผู้ติดเชื้อรวม 168,514,195 ราย รักษาหาย 150,017,648 ราย เสียชีวิต 3,490,434 ศพ สหรัฐติดเชื้อสูงสุด 33,947,189 ราย อินเดีย 27,156,382 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 85 ของโลก ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 พ.ค. รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อเป็นชาวอินเดีย 3 ราย และมี 1 รายเป็นนักการทูตคน ต้องขอแก้ไขว่าทั้ง 3 รายเป็นชาวไทยและไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการทูตใด ๆ ทั้งสิ้น ขออภัยในความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามมาตรการที่ขออนุญาตให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ที่เดินทางมาจากประเทศแอมเคดังกล่าวได้ ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันอันดับ 1 ยังคงเป็นกรุงเทพฯ 975 ราย รองลงมาเพชรบุรี 259 ราย และจ.นนทบุรี 122 ราย สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดยังคงเป็นกรุงเทพฯ 36,542 ราย รองลงมานนทบุรี 6,159 ราย และอันดับ 3.สมุทรปราการ 5,681 ราย

โฆษกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. มีการสรุปพื้นที่ที่มีภาระระบาดจังหวัดต่าง ๆ และพื้นที่ย่อยต่าง ๆ พบว่าในกรุงเทพฯ มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในพื้นที่เขตบางกะปิพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 96 ราย โดยที่ตลาดบางกะปิพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 438 ราย และแคมป์ก่อสร้างเขตบางกะปิพบสะสม 19 ราย ขณะที่ในคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างหลักสี่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 161 ราย รวมยอดสะสม 1,413 ราย เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายที่ตรอกมะขาม 2 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย ยอดสะสม 403 ราย ที่ชุมชนและตลาดคลองเตยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 78 ราย รวมสะสม 1,376 ราย และพบคลัสเตอร์ใหม่ที่เขตพระนคร สะพานเหล็กพบผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้ว 12 ราย



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

**◆ คลัสเตอร์คอนค็อก** นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ส่วนในต่างจังหวัด บำ อาที่ จ.เพชรบุรี กระจายใน 8 อำเภอ พบที่ พ. โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งชาว ใน ไทย เมียนมา กัมพูชา อินเดียและจีน ส่วนที่ ก. จ.สุราษฎร์ธานี พบคลัสเตอร์ใหม่ที่คอนค็อก เป็นโรงงานอาหารแช่แข็งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๑๖ แล้ว 11 ราย ทั้งนี้สถานการณ์พบผู้ติดเชื้อภาพ รวมลดลง แต่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลและ พ. ต่างจังหวัด ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนต่อ นี้ เนื่องจากกลุ่มเดิม โดยเฉพาะในโรงงานแคมป์ ก่อสร้าง ชุมชนและกลุ่มใหม่ นอกจากนี้ยังพบ ผู้ติดเชื้อผ่านชายแดนของประเทศอย่างต่อ นี้ เนื่องโดยเฉพาะกัมพูชา มาเลเซียและเมียนมา นี้ สำหรับสถานที่เสี่ยงยังคงเป็นโรงงานตลาด ส. ชุมชนแออัด แคมป์ก่อสร้างและชุมชนรอบ ส. โดยปัจจัยเสี่ยงคือการสัมผัสคลุกคลีกัน ใน ผิ สถานประกอบการ ที่พัก ชุมชน ครอบครัวและ น. การเดินทางในและต่างประเทศ

**◆ 5 คลัสเตอร์ใหม่** โฆษกฯ กล่าวว่า ที่ประชุม สมค. ให้ ธิ ความสำคัญกับการระบาดเป็นคลัสเตอร์และ ธิ เชต จากเดิมพบ 18 เชต ล่าสุดวันนี้พบ 30 เชต ธิ ขณะนี้ที่คลัสเตอร์วันนี้เพิ่มเป็น 38 คลัสเตอร์ ธิ และบางเชตเคยเป็นสีเขียว เช่น สำเพ็งกับ ธิ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ขณะเดียวกันมีรายงาน 5 ธิ คลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ธิ ย่านลาดพร้าว, โรงงานเย็บผ้าย่านยานนาวา, ธิ ตลาดแห่งหนึ่งเขตหนองจอก, เกษะแห่งหนึ่ง ธิ ที่แขวงคลองจั่น และแคมป์ก่อสร้างแห่งหนึ่ง ธิ เขตสวนหลวง ส่วนเชตที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง ธิ สูงสุด ได้แก่ เขตบางซื่อในพื้นที่ใกล้สถานีให้ ธิ ฆ่า, เขตพระนครที่ปากคลองตลาด, เขตปทุม ธิ วันแค้นแคมป์ก่อสร้าง, เขตดอนเมืองแคมป์ ธิ ก่อสร้าง, เขตทุ่งครุโรงงานรับตัดเย็บผ้า, เขต ธิ บางเสถียรศูนย์ผู้สูงอายุ 3 แห่ง และเขตบาง ธิ คอนแวมแคมป์ก่อสร้าง

ต่อข้อถามกรณีที จ.ศรีสะเกษ มีรายงาน 9 ผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย ธิ แต่มีภาพปรากฏออกมาว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำร่าง ธิ ผู้เสียชีวิตมาปนกิจศพอย่างเร่งด่วนและสวม ธิ ชุดพีพีอี จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงแล้ว ธิ เป็นการปกปิดข้อมูล เพื่อให้ตัวเลขผู้เสียชีวิต ธิ จากโควิดต่ำกว่าข้อเท็จจริงหรือไม่ นพ.ทวี ธิ ศิลป์ ตอบว่า เรื่องนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง ธิ นายฯ และ รว.สธ. สั่งตรวจสอบโดยยืนยัน ธิ ว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลการเสียชีวิตแต่อย่างใด ธิ ตามได้รับรายงานจาก ผอ.รพ.ศรีสะเกษ แจ้งว่า ธิ ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยโควิด เข้ารับการรักษา ธิ จากที รพ.ศรีสะเกษ จนหายจากโควิดและผล ธิ ตรวจเป็นลบไม่มีเชื้อแล้ว ต่อมาพบอาการปอด ธิ ติดเชื้อแทรกซ้อนเป็นเชื้อแบคทีเรียจนเสียชีวิต ธิ ในวันที 22 พ.ค. ดังนั้นเพื่อความไม่ ธิ ประมาท รพ.ได้ป้องกันผู้เสียชีวิตดังกล่าว ธิ เหมืออกกับผู้ป่วยโควิดจึงมีการใส่ชุดพีพีอีใน ธิ การฉาปนกิจศพจนปรากฏเป็นภาพตามข่าว

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

**ป่วยสะสมในไทย**

**137,894**

รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
2,455	2,439	873

**ผู้ป่วยที่รักษา-หายป่วย-เสียชีวิต**

รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเพิ่ม
45,256	91,765	41

**ยอดผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก**

ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม
168,514,195	3,499,434

ขึ้นต้นว่าเป็นการเสียชีวิตจากปกติจาก การคิดเชื้อแบคทีเรีย ย้ำว่าไม่มีกรปกปิดและ ใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง หากมีความจริงจะนำเสนอ ต่อประชาชน

**◆ "บิกตู" ลั่นเดินหน้าฉีดวัคซีน** พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รว.กลาใหม่ เปิดเผยว่า ตนประกาศ ให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาล เร่งระดมฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เจ้า หน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีโอกาสสัมผัสผู้ ป่วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและผู้ ธิ ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มเสี่ยง ตามจำนวน ธิ วัคซีนที่เข้ามา ไทยมีการฉีดวัคซีนเป็นอันดับ 5 ของอาเซียน และจะเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ 2 ธิ ในอาเซียนด้วยการระดมฉีดวัคซีนอีก 6-8 ล้าน ธิ โด๊ส ภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ ขณะนี้มีผู้ลง ธิ ทะเบียนของฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ธิ แล้วกว่า 7,931,765 ล้าน

นายฯ กล่าวว่ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุก ธิ หน่วยงานบูรณาการ ร่วมอำนวยความสะดวกการ ธิ ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกคนที่พร้อมฉีด ธิ วัคซีน และได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ธิ ตามแต่ละควเพื่อขอรับวัคซีนให้เป็นไปอย่าง ธิ สะดวกเรียบร้อย เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ธิ ในประเทศ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการ ธิ สาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ธิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคแก่ ธิ ประชาชน ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในสถานที่ ธิ พยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เชื่อมันว่าประเทศ ธิ ไทยจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

**◆ บำราศฯ แจงตลาดเคลื่อน** ด้าน นพ.กิตติพงศ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ระบุว่า ตามที่ ธิ บำราศนราดูรมีการออกประกาศเมื่อวันที่ 25 ธิ พ.ค.ว่าจะมีการเลื่อนฉีดวัคซีนของผู้ที่จองคิว ธิ ในเดือน มิ.ย.ออกไปเป็นเดือน ก.ค.นั้น เป็น ธิ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผู้ปฏิบัติงานของเรา ธิ เอง อย่างไรก็ตามวันนี้สถาบันบำราศฯ ออก ธิ ประกาศใหม่ ว่าการฉีดวัคซีนของสถาบัน

บำราศฯ เป็นไปตามปกติ ผู้ที่ลงทะเบียนหมอ ธิ ป.พร้อมจองคิวฉีดตั้งแต่เดือน มิ.ย.เป็นต้นไป ธิ นั้นสามารถดำเนินการมาฉีดวัคซีนได้ตาม ธิ สืบหมาย

**◆ ไม่รับปากวัคซีนชนิดใด** ต่อข้อถามการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน ธิ มิ.ย.เป็นต้นไปจะมีทั้งวัคซีนแอสตราเซนคา ธิ และซิโนแวคให้หรือไม่ นพ.กิตติพงศ์ ตอบว่า ธิ สถาบันบำราศนราดูรเป็นหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับ ธิ ผลิตขอการฉีดวัคซีน ภายใต้กรมควบคุมโรค ก. และ จ.นนทบุรี ผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนที่บำราศฯ มี ธิ ทั้งผู้ป่วยในระบบของสถาบันบำราศฯ เอง รวม ธิ ถึงผู้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมจาก ธิ จ.นนทบุรี เป็นผู้ส่งเข้ามา ส่วนวัคซีนที่จะได้ ธิ รับนั้นอยู่ที่ทาง จ.นนทบุรีเป็นผู้จัดสรร สถาบัน ธิ บำราศฯ ไม่ทราบว่าจะทรงกรมควบคุมโรค หรือ ธิ ทางจังหวัดจะส่งวัคซีนชนิดใดมาให้บ้าง

ต่อข้อถามขณะมีคณะกรรมการโรคติดต่อ ธิ แห่งชาติ มีมติให้วัคซีนซิโนแวคให้กับผู้มีอายุ 60 ธิ ปีขึ้นไปได้ ทางสถาบันบำราศฯ ดำเนินการแล้ว ธิ แต่มีผู้สูงอายุบางคนที่กลัว นพ.กิตติพงศ์ ตอบว่า ธิ สถาบันบำราศฯ ดำเนินการฉีดในกับผู้สูงอายุ ธิ 60 ปีขึ้นไปได้แล้วหากผู้สูงอายุไม่ฉีดคิดว่าจะต้อง ธิ เป็นวัคซีนของแอสตราฯ ทางสถาบันบำราศฯ ธิ พร้อมดำเนินการฉีดให้ เพราะทุกอย่างก็เป็นไปตาม ธิ หลักเกณฑ์ข้อกำหนดอยู่แล้ว ที่ผ่านมานายจรัญ ธิ แพทย์ผู้ใหญหลายท่านที่อายุเกิน 60 ปี ฉีดวัคซีน ธิ ซิโนแวคแล้วเช่นเดียวกัน

**◆ ซิโนแวคลดติดเชื้อ** ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ธิ เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนที่ จ.ภูเก็ต เพื่อฟื้นฟู ธิ เศรษฐกิจท่องเที่ยววันนี้ มีได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ธิ ร้อยละ 22 และรับเข็มแรกร้อยละ 45 ของ ธิ ประชากร จากการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน ธิ พบว่ากลุ่มที่ฉีดเข็มแรกลดการติดเชื้อร้อยละ 73.1 ธิ ส่วนเข็ม 2 ลดติดเชื้อร้อยละ 83.3 ส่วนผู้ติดเชื้อที่ ธิ วิเคราะห์วัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม 6 ราย ไม่พบ ธิ ง ปอดอักเสบ ส่วนผู้ติดเชื้อหลังฉีดเข็มแรก 31 ราย ธิ นมี 4 ราย ปอดอักเสบ และไม่พบการติดเชื้อใน ธิ ใด กลุ่มที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม อย่างไรก็ตามต้องสวม ธิ หน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ

**◆ คุกป่วยพุ่ง 1,243 ราย** ที่กรมราชทัณฑ์ นายวีระกิตติ์ หาญปริ ธิ ติ พรหม รองอธิบดีฯ แถลงสถานการณ์คดีเชื้อใน ธิ คุก เรือนจำ ว่า วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 1,243 ราย ได้แก่ ธิ เรือนจำกลางเชียงใหม่ 1 ราย, เรือนจำกลาง ธิ าว คลองเปรม 328 ราย, เรือนจำพิเศษธนบุรี 486 ธิ ใน ราย, เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 412 ราย และเรือน ธิ าว จำจังหวัดสงขลา 16 ราย และมีเสียชีวิตอีก 3



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ศพ รวมผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ 17,138 ราย ทั้งในเรือนจำและทัณฑสถาน 14 แห่ง สำหรับผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นผู้ต้องขังชายอายุ 62 ปี ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ อีกรายเป็นผู้ต้องขังชายอายุ 64 ปี ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี และผู้ต้องขังชายอายุ 47 ปี ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

**◆ เร่งตรวจแอสตราไทย**

ขณะที่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ. กล่าวว่า ได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในไทยจำนวน 9 ลอตมาตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งผลการตรวจสอบนั้นผ่านการรับรองแล้ว รุ่นที่มีทั้งการทดลองและผลิตใช้จริงในคน เพราะฉะนั้นใน 9 รุ่นนี้ไม่ทราบจำนวนแต่คิดว่าน่าจะมาก และเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ได้ส่งตัวอย่างวัคซีนแอสตรา 5 รุ่นที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ เข้ามาตรวจสอบคุณภาพโดยจะทราบผลราว 3 วัน เช่นเดียวกับก่อนหน้าที่นำเข้าแอสตรา จากเกาหลี ตรวจสอบคุณภาพการผลิตเรียบร้อยแล้ว กว่าจะนำออกไปได้ใช้เวลาประมาณ 10 วันกว่าจะกระจายไปใช้ได้ เพราะเวลาโรงงานไหนผลิต ต้องเอาเอกสารกระบวนการผลิตทั้งหมดมาตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นใช้เวลาตรวจสอบเทียบเคียง ถ้าตรงกันออกรับรองลอร์ดริสต์และส่งได้

**◆ เร่งฉีดให้คนพิการ**

ส่วนนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดตั้ง รพ.สนาม ที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้พิการติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายชาติ ปิติเดชะ รฆ.สธ. และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงพื้นที่ด้วย

นายจรินทร์ เปิดเผยว่า รพ.สนามเพื่อคนพิการจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการต้องผลักดัน คือการเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ช่วยจัดลำดับความสำคัญให้ผู้พิการทั่วประเทศได้รับวัคซีนจากผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคความเสี่ย เพราะมีผู้พิการประมาณ 800,000 คนที่ไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคที่มีความเสี่ยควรได้รับวัคซีนในลำดับต้น ๆ เช่นกัน

**◆ โฉพัฒนสำเร็จ 3 ชนิด**

ขณะที่นายเอนก กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษาได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ยาและวัคซีนโดยพัฒนาวัคซีนสำเร็จ 3 ชนิด อยู่ระหว่างการทดสอบในอาสาสมัครขั้นสุดท้าย คาดว่าปลายปีนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมส่งออก นอกจากนี้ สวทช.ยังได้ส่งเคราะห์สารตั้งต้นยาฟาวิพิราเวียร์สำเร็จทดแทนวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ

**◆ แอสตราไม่เบียดมาซัวร์**

ด้านนายชาติ ระบุว่า เราจะร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ช่วยรับ-ส่งต่อคนพิการที่ติดเชื้อ สำหรับการฉีดวัคซีนแก่ผู้พิการนั้น เราเสนอให้วัคซีนแก่ผู้พิการทุกกลุ่มทุกประเภท โดยสถาบันสิรินธรจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ผู้พิการทางสายตาประมาณ 200-300 คน ในวันที่ 27 พ.ค.นี้ สำหรับวัคซีนจากบริษัทแอสตรา ที่จะส่งมอบให้ไทย 6 ล้านโดสในเดือน มิ.ย.นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

ส่วน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รพ.สนามแห่งนี้จะเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยพิการอายุ 15-65 ปี สามารถรองรับผู้ป่วยพิการได้ 224 เตียง โดยมีารในชั้นวัดกรรมและระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยระหว่างการรักษาตัว อาทิ รถเข็นบังคับระยะไกลส่งของให้ผู้ป่วย เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซีเพื่อลดการแพร่เชื้อ ระบบเครื่องช่วยสื่อสารสำหรับคนหูหนวก แปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ทั้งนี้ผู้พิการที่ติดเชื้อสามารถติดต่อรับการดูแลได้หลายช่องทางทั้งผ่านสายด่วน 1668 ศูนย์บริการช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 และสายด่วนคนพิการ 1479 รวมถึงแอปพลิเคชันที่ีอาร์เอดิจนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย

นพ.ชาติ สันตฤดี ผอ.สถาบันสิรินธรฯ กล่าวถึงวิธีการดูแลผู้พิการติดเชื้อใน รพ.สนามแห่งนี้ว่า ผู้พิการที่เข้ารักษาเบื้องต้นคือเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเริ่มมีห้องพักแบบ 4 เตียง หากผู้พิการมากับครอบครัวจะมีคนดูแลช่วยเหลือได้ หากมีคนเดียวจะจัดให้เข้าพักกับคนอื่นที่ช่วยเหลือดูแลได้ เช่น หากพิการทางสายตาอาจพักกับผู้พิการด้านอื่นแต่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตา เป็นต้น และมีการจัดอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการสื่อสารผู้พิการแต่ละกลุ่ม อาทิ ผู้พิการทางสายตาจะใช้โทรศัพท์ที่สื่อสารกับบุคลากรและผู้พิการทางการได้ยินมีระบบสื่อสารแบบเห็นภาพเพื่อให้สื่อสารภาษามือได้

**◆ นิด 7 ชุมชนกลุ่มเสี่ย**

ที่โรงเรียนบางเขน (ไวศาลอนุสรณ์) เขตหลักสี่ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนใน 7 ประชาชนกลุ่มเสี่ย 7 ชุมชนรอบแอมบิคน 3 งานก่อสร้างชอยชยผล ถนนวิภาวดีรังสิต 27

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ประกอบด้วย ชุมชนอยู่แล้วรวย, ชุมชนแฟลต ได้ไปร่วมงานฌาปนกิจศพหลานชายคือนาย  
 ดำรงจิตรระ, ชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง ณัฐพล ดิวตานนท์ อายุ 42 ปี เป็นหัวหน้ากลุ่ม  
 ฟุ้งสองห้อง, ชุมชนกองบัญชาการการศึกษา, งานวิชาการฝั่งเมือง สำนักงานโยธาธิการและ  
 ชุมชนมิตรประชาพัฒนา, ชุมชนแปรมสุขสันต์ ฝั่งเมือง จ.สุโขทัย ซึ่งเสียชีวิตจากโควิด-19 โดย  
 และชุมชนคนรักถิ่น ขณะนี้มหาวิทยาลัย นายณัฐพลติดเชื้อจากคลัสเตอร์งานร้านค้าหัว  
 ธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต จะเปิดอาคาร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม ที่จัดเลี้ยง  
 ยิมเนเซียม 4 เป็นสถานที่จัดวัดขึ้นในวันที่ 7 ในเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ร้าน  
 มิ.ย.นี้ คาดว่าจะมีคนได้วันละ 2 พันคน ส่วน อาหารใน จ.สุโขทัย ซึ่งผู้ร่วมงานเลี้ยง  
 กรณีพบคลัสเตอร์สถานดูแลผู้สูงอายุ 3 แห่งใน ทั้งหมดติดเชื้อ คลัสเตอร์ที่เกิดจากการจัดงาน  
 ย่านบางแคแน่น ขณะนี้สำนักอนามัย กทม. เลี้ยงนายสมศักดิ์ เป็นสายพันธุ์อังกฤษแพร่  
 ประสานกรมส่งเสริมสุขภาพ สธ. เข้าดำเนินการ ระบาดไปทั่วถึง 55 คน และผู้ที่ขึ้นถ่ายภาพพร้อม  
 การเฝ้าระวังตรวจเชิงรุก โดยแยกผู้ติดเชื้อที่ออกไป กับนายสมศักดิ์ในงานเลี้ยง มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว  
 รพ. อยู่คนละชั้นกับคนยังไม่ติดเชื้อ พร้อมทั้ง 3 ราย คนอยากถามนายสมศักดิ์ว่าจะรับผิดชอบ  
 สอบสวนโรคและห้ามญาติเยี่ยม และให้เจ้า อย่างไร ทั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 หน้าที่ที่ดูแลผู้สูงอายุสัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวก่อน นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งห้ามจัดงานเลี้ยง  
 เช่นเดียวกับ รพ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย แตรัฐมนตรีกลับฝ่าฝืน จนก่อให้เกิดการแพร่  
 จ.สุราษฎร์ธานี สถานที่จัดวัดขึ้น เจ้าหน้าที่ได้ ระบาดใน จ.สุโขทัย และยังมีกรณีการแพร่  
 บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน โดยบางคนเป็น ระบาดไปยังนักโทษในเรือนจำนับหมื่นคน  
 คู่รักกันได้วันเวลาชีวิตพร้อมกัน พอจะคิดต่างหัน ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์ เข้าไป  
 มาจับมือเพื่อให้อ้าใจซึ่งกันและกัน จะได้ต่อสู้ ตรวจราชการในเรือนจำด้วย ตนจะยื่นหนังสือถึง  
 กับไวรัสร้ายต่อไป นอกจากนี้ชาวบ้านต่างพากัน นายกฯ ให้พิจารณาการกระทำของนายสมศักดิ์  
 ขึ้นชมเกาะสมุย ฉีดให้ประชาชนได้เร็ว ที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ใน จ.สุโขทัย เบื้องต้นตน  
 ♦ **แย้มชื่อไฟเซอร์-จอห์นสัน** หารือกับบิดาของผู้เสียชีวิตแล้วว่าจะไป  
 ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ กระทบวงยุติธรรมในเร็ว ๆ นี้เพื่อถามนายสม  
 และ รว.สธ. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว. สักดิ์ว่าจะดูแลรับผิดชอบต่อครอบครัวของนาย  
 คมนาคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม ณัฐพลและประชาชนอย่างไร  
 ควบคุมโรค นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม  
 การแพทย์ และนพ.ชเรศ ภิรมย์รัฐวิวงศ์ อธิบดี  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  
 การฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  
 โดยนายอนุทินเปิดเผยว่า วันที่ 7 มิ.ย.เป็นต้นไป  
 ทุกคนจะได้ฉีดวัคซีนตามความสมัครใจ ซึ่งตอน  
 นี้ไทยมีใช้วัคซีน 2 ยี่ห้อ คือ แอสตราเซนเนกา  
 และซิโนแวค นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจา  
 จัดหาวัคซีนเพิ่มเติม เช่น ไฟเซอร์และจอห์นสัน  
 แอนด์จอห์นสัน ที่อยู่ในขั้นการตกลงเงื่อนไข  
 สัญญาจัดซื้อจัดหา กรณีสถาบันบำราศนราดูร  
 เลื่อนฉีดวัคซีน ยืนยันว่ามีมาตรการกำหนด  
 หมายเหมือนเดิม สำหรับการชะลอลงทะเบียน  
 หมอพร้อมเป็นนโยบายของ สบค. โดยให้แต่ละ  
 จังหวัดไปจัดทำระบบลงทะเบียนของตัวเอง  
 ♦ **จี "สมศักดิ์" รับผิดชอบ**  
 ขณะที่นายวัชร พะชรทอง อดีต  
 ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวไว้ ตน



# เตลิวิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐



☒ ลงพื้นที่....นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากกรมอนามัย ลงพื้นที่ร้านอาหารโซนสีแดงเข้ม ที่ศรีวิรมน้ำท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมแนะแนวทางการจัดพื้นที่ให้นั่งกินในร้านอาหารได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐



☒ **เข้มงวด....**นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผอ.โรงพยาบาลพญาไท 3 กทม. นำทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความสะอาด ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด



# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ ประเดิมฉีด...ประชาชนนั่ง  
เข้าแถวรอรับบริการรับป้องกัน  
โควิด-19 กันแน่นขนัดศูนย์ฉีด  
วัคซีนสถานีกกลางบางซื่อ กทม. ที่เปิด  
ให้บริการฉีดเป็นวันแรก (ภาพเล็ก)  
โดยระดมจนท.คุมเข้มเรื่องมาตรการ  
ความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด  
ห้ามอยู่ใกล้ชิดกัน เว้นระยะห่าง  
และสวมใส่หน้ากากอนามัย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

➢ **ฉีดวัคซีนเร็ว :** ชาวเกาะสมุย เดินทางมาเข้ารับการจัดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลเกาะสมุย โดยได้มีการฉีดวัคซีนทั้งหมด 60,000 โดส ให้ผู้ที่อาศัยบนเกาะสมุย 30,000 คน ซึ่งชาวบ้านต่างชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่สามารถฉีดได้อย่างรวดเร็ว





มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **สังกัดตัว** : นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์ สังกัดตัวแรงงานเมียนมาที่ทำงานในโรงงาน  
สันประดกระป๋อง 1,376 คน ไว้ในหอพักโรงงานฯโดยติดตาม  
แรงงานทั้งหมดเข้ามังกักตัวเพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัย  
และป้องกันการระบาดครั้งนี้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

โรงงานเขาย้อยติดเพิ่ม259ราย  
**เพชรบุรียังหนัก**  
ผู้ว่าประจวบฯผวาคลัสเตอร์ใหม่  
สั่งกักตัว1,376แรงงานเมียนมา  
ปากน้ำติด100คนตายเพิ่ม7ราย  
นนทบุรีป่วยพุ่งไม่หยุด 106คน  
นนทบุรี ติดโควิดอีก 106 คน ยังเฝ้าระวังเข้มข้น ส่วนสมุทรปราการป่วย  
100 คน เสียชีวิตอีก 7 ศพ ด้านชลบุรี ติดรายใหม่ 40 คน เพชรบุรี  
โรงงานเขาย้อยติดอีก 259 คน

▶▶▶ ต่อ : ทั่วไทย-หน้า 10



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

**ทั่วไทย**

ทุกฝ่ายเร่งเข้าดูแลเข้ม ผู้ว่าฯประจวบฯ สั่งกักตัว 1,376 แรงงานเมียนมาโรงงาน สัมประดหัวหิน ส่วนสงขลา ป่วยเพิ่ม 58 คน โยง 3 คลัสเตอร์ใหญ่ “โรงงาน-เรือนจำ-บ่อนิว” ลูกเชียงใหม่ พบชายอีก 1

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จ.นครบุรี รายงานสถานการณ์โรคดังกล่าว ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภายในแคมป์คนงาน ครอบครัว และตลาดสด เป็นหญิง 40 และชาย 66 คน มีชาวต่างชาติ 38 คน (เมียนมา 33 คน และกัมพูชา 5 คน) โดยส่วนใหญ่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า และคัดกรองเชิงรุกแคมป์ก่อสร้าง และสถานที่อื่นๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ตลาดสี่ลทาง ตลาดนัดลุงอ้อม ตลาดบางใหญ่ เป็นต้น

ด้านสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรปราการ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 100 คน ส่งผลให้มีผู้ป่วยสะสมรวม 5,681 คน ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 7 คน เป็นชาย 5 และหญิง 2 คน โดยเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 5 คน และป่วยจากนอกพื้นที่ 2 คนทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 69 คน

ส่วนที่ จ.ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รายใหม่ 40 คน มีประวัติเชื่อมโยงจากพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 1 คน ผู้ป่วยยืนยันจากสถานประกอบการ 13 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว 6 คน จากที่ทำงาน 3 คน และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 17 คน ทั้งนี้ มีรายงานการค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยทั้งหมด 289 คน ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นอีก 1,583 คน โดยยังรอรายงานการค้นหาเชิงรุก

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา-19 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 259 ราย ส่วนใหญ่ อยู่ในโรงงานแคมป์คอมพ์ เขาอ้อย ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสูง เป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ

โดยวันนี้ ได้มีรถโรงพยาบาลและรถทหาร เร่งลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ บริเวณหลังวัดหนองส้ม อ.เขาอ้อย จ.เพชรบุรี และตามหอพักที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานแคลคอมพ์เพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพื่อนำส่งตามโรงพยาบาลสนามต่างๆ ที่นอกเหนือจากโรงงานแคลคอมพ์ โดยผู้ป่วยชาวเมียนมาจะถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามภายในโรงงาน ส่วนผู้ป่วยชาวไทย จะถูกส่งตัวไปรักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลสนามที่ ม.ศิลปากร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องจากเตียงสนามภายในโรงงานที่ใช้เป็นที่รักษาคนไทยนั้นเตียงเต็มทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้

วันเดียวกัน นพ.สุริยะ อู่หะรัต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่า จากการค้นหาเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 พบว่าที่โรงงานผลิตสับประครดประปอง บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม 42 คน เป็นแรงงานเมียนมา 39 คน แรงงานไทย 3 คน หลังจากพบผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแรงงานต่างชาติเชื่อมโยงกับผู้ป่วยติดเชื้อในโรงงานสับประครด บริษัท ควอลิตี้ไชน่าแอสเปล จำกัด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน แต่ยืนยันว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคสู่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งปิดโรงงานบริษัทดังกล่าว เพราะอาจมีปัญหากการกระจายตัวของแรงงานไปยังพื้นที่อื่น แต่จะใช้แนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและกักตัวแรงงานเมียนมา 1,376 คน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ สำหรับบริษัทแห่งนี้ มีพนักงานประมาณ 3,800 คน เป็นแรงงานชาวเมียนมา 1,376 คน ติดตามให้ไปกักตัวแล้ว 90% โดยจะกักตัว 14 วัน แต่ยังไม่ปิดสายการผลิต โดยมีแรงงาน 1,900 คน ยังคงทำงานตามปกติ

ขณะที่ จ.สงขลา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รายใหม่ 58 คน จาก 3 คลัสเตอร์ใหญ่ คือพนักงานโรงงาน, นักโทษที่กักตัวนอกห้องขังย่อย และบ่อนิว อีกส่วนหนึ่งจากการสัมผัสผู้ป่วย รวมยอดสะสม 1,342 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 คน ซึ่งนายจรัสวัฒน์ เกตุยงเกลา ผวจ.สงขลาเปิดเผยว่า ได้มีการหารือกับทาง ผบ.ก.จ.ว.สงขลา หมายครกรจัดการกับคลัสเตอร์ใหญ่ทั้ง 3 กลุ่ม

อีกด้านหนึ่ง พญ.อารีย์ เชื้อเดช

รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ใน จ.นครราชสีมา ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 7 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 920 คน และมีผู้เสียชีวิต 10 คน รักษาหายแล้ว 733 คน และยังคงรักษาตัวอยู่ 177 คน จากการสอบสวนโรค พบการระบาดเป็นคลัสเตอร์จากหมู่บ้านดวงพร ถนนเดชอุดม เริ่มจากผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 57 ปี ประกอบกรร้านเสริมสวย แล้วเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมที่ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จึงติดตามกลุ่มเสี่ยงคือครอบครัวที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา และอ.พิมาย โดยพบผู้ป่วยรายล่าสุดเป็นเด็กชายอายุ 8 ปี

ที่ จ.บุรีรัมย์ สาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งพื้นที่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง พบผู้ป่วยเพศชาย อายุ 60 ปี เข้าจากร้านกาแฟย่านชุมชนใจกลางเมืองบุรีรัมย์ และผู้ป่วยเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วย 18 คน เนื่องจากมีประวัติเดินทางไปหลายพื้นที่ โดยขณะนี้ยังไม่สามารถค้นหาต้นตอการติดเชื้อได้ ทั้งนี้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ทำความสะอาดพื้นที่รวมทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแล้วสำหรับสถานการณ์ใน จ.บุรีรัมย์ พบผู้ป่วยสะสม 188 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 3 คน และรักษาหายแล้ว 151 คน

ส่วนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ภายใต้ระบบบันทึกแอนด์ซีล เรือนจำกลางเชียงใหม่ ว่าพบผู้ต้องขังติดเชื้อเพิ่ม 1 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,995 คน รักษาหายแล้วเพิ่มเป็น 346 คน และมีผู้ต้องขังเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 2 คน ทั้งนี้ มีรายงานว่ามีการรักษาผู้ต้องขังทั้งสิ้น 3,530 คน แยกรักษาตัวในแดนต่างๆ 3,448 คน รักษาในโรงพยาบาลสนามเรือนจำ 75 คน และรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเรือนจำ 7 คน

อย่างไรก็ดี สำหรับการบริหารผู้ที่อยู่ในสถานกักกันของรัฐ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีรายงานว่ายอดผู้ที่ถูกส่งตัวเข้าสถานกักกันอยู่ที่ 63 คน ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 1 คน ได้แยกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ ในส่วนของสถานกักกัน มีการกักตัวอยู่ 14 คน ส่งต่อโรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่ 86 คน และส่งตัวกลับภูมิลำเนาสะสมอยู่ที่ 13 คน



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## ‘บิกตู’ปรับแผนกระจายวัคซีน ชะลอ ‘หมอพร้อม’ เน้นยอดผู้ติดเชื้อ - กลุ่มเสี่ยงสูง

จอกิวผ่านแอปฯแต่ละจังหวัด  
ยึดโมเดล ‘กทม.-นนท์-ภูเก็ต’  
สั่งลุยมิถุนายนฉีด 6-8 ล้านโดส  
สิ้นไทยต้องขึ้นอันดับ 2 อาเซียน  
เช่นโควิดตายพุ่ง 41 ป่วย 2,455 คน

โควิดแฝงฤทธิ์แรงวันเดียวตายทะลุ 41 ราย ติดเชื้อ 2,455 ราย สถานการณ์ระบาดไทยคงที่พบคลัสเตอร์ใหม่ดอนสัก-สะพานเหล็ก ผวาอัตราเสียชีวิตของกรุงเทพฯแซงค่าเฉลี่ยประเทศ นายกฯสั่งชะลอลงทะเบียนระบบหมอพร้อม ให้ไปใช้ระบบหน้าด่านของพื้นที่แต่ละจังหวัดแทน หรือจะเดินไปลงทะเบียนที่รพ.-แจ้งอสม.ยังได้ ย้ำไทยต้องฉีดวัคซีนให้ได้เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน สั่งลุยฉีด 6-8 ล้านโดสให้ได้ภายในสิ้นมิถุนายน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันประเทศให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

▶ ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10



# มั่นคง ครองไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 2,455 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,960 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,210 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 750 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 479 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 137,894 ราย หายป่วยสะสม 91,765 ราย เฉพาะวันนี้หายป่วย 2,571 ราย อยู่ระหว่างรักษา 45,256 ราย อาการหนัก 1,210 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 402 ราย

### ยอดตายนิวไอร์แลนด์ 41สะสม 873

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับผู้เสียชีวิตมีเพิ่มเติม 41 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขนิวไอร์แลนด์ เป็นชาย 25 ราย หญิง 16 ราย อยู่ในกวม. 16 ราย สมุทรปราการ 7 ราย นนทบุรี 3 ราย ชลบุรี ปทุมธานี จังหวัดละ 2 ราย สิงห์บุรี สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครราชสีมา สกลนคร นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ครั้ง นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร จังหวัดละ 1 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไ้ไขมันในเลือดสูง ไตเรื้อรัง โรคหัวใจ บั๊จจัยเสี่ยงติดเชื้อจากคนในครอบครัว เดินทางไปในพื้นที่ระบาด รวมถึงไปในที่คนหนาแน่น ได้สะกูดเกอร์ สนามวู้ชชิ่ง จึงขอเน้นย้ำในบางจังหวัดที่อนุญาตให้สถานที่เหล่านี้เปิดได้แล้วว่ามีความเสี่ยง เพราะมีผู้เสียชีวิตจากกรณีนี้แล้ว และจากข้อมูลพบว่าระยะเวลาที่พบผลถึงวันเสียชีวิตนานสูงสุด 69 วัน ทำให้เห็นวาระยะเวลารักษานานขึ้น อาจเพราะความสามารถยื้อชีวิตหรือเป็นเพราะเชื้อโรค ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 873 ราย ขณะที่สถานการณ์โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 168,514,195 ราย เสียชีวิตสะสม 3,499,434 ราย

### กวม.ยังติดสูงสุด-จับตาชายแดนรอบปท.

ส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย ในจำนวนนี้มี 1 รายข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติ เป็นชาว

เมียนมา คนขอคำวินิจฉัยนับบุคคลดังกล่าวถูกกักตัวอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับ 5 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 26 พฤษภาคม ได้แก่ กทม. 975 ราย เพชรบุรี 259 ราย นนทบุรี 122 ราย สมุทรปราการ 100 ราย และปทุมธานี 61 ราย ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ มี 16 จังหวัด ซึ่งหลายวันที่ผ่านมามีจำนวนมากกว่านี้ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดก็ยังมีระบาดเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ที่ประชุม สบค.สบค. สรูปสถานการณ์ระบาดทั่วโลกภาพรวมลดลง ขณะที่ประเทศไทยยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง แนวโน้มคงตัว ทั้งกวม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องจากกลุ่มเดิม มีโอกาสพุ่งสูงขึ้นหากเราค้นหาเชิงรุกมากขึ้น รวมถึงยังพบผู้ติดเชื้อผ่านชายแดนของประเทศต่อเนื่อง โดยเฉพาะชายแดนที่ติด 3 ประเทศคือ กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ที่ต้องให้ความสำคัญสูงมาก

### ผวกทม.ตายสะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ยปท.

“สถานการณ์ในกวม. กราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อยังทรงสูงขึ้น ที่สำคัญคือผู้เสียชีวิตวันที่ 26 พฤษภาคมมีถึง 16 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-26 พฤษภาคม 365 ราย หรือคิดเป็น 1% ของผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่กวม.ที่มี 36,542 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางของผู้เสียชีวิตของประเทศที่มีเพียง 0.71% อย่างไรก็ตามลักษณะคลัสเตอร์ของ กวม. มีแนวโน้มยังพุ่งขึ้น ขณะนี้กวม.พบการระบาด 38 คลัสเตอร์ และมี 5 คลัสเตอร์ใหม่คือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนลาดพร้าว โรงงานเย็บผ้า เขตยานนาวา ตลาดแห่งหนึ่ง เขตหนองจอก เคหะแห่งหนึ่ง แขวงคลองจั่น และแคมป์ก่อสร้างแห่งหนึ่ง เขตสวนหลวง ส่วนคลัสเตอร์ที่ควบคุมได้แล้วก็ต้องระวัง” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

### จับตา2แหล่งใหม่‘ดอนสัก-สะพานเหล็ก’

และเปิดเผยอีกว่า ในที่ประชุม สบค.สบค.ได้สรุปการระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่คือพื้นที่ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโรงงานอาหารแช่แข็ง พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย และคลัสเตอร์สะพานเหล็ก กทม. มีผู้ติดเชื้อ 12 ราย ขณะที่คลัสเตอร์อื่นที่ต้องจับตาคือ ชุมชนในดงใหญ่ “จ.นครราชสีมา” ที่มีบางรายเป็นเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้

### สบค.ชะลอของคิวผ่าน‘หมอพร้อม’

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า วันเดียวกันนี้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.สบค.สบค.รับคำสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.สบค.ประชุมเรื่องวัคซีน 2 ประเด็นคือ เรื่องการลงทะเบียน และแผนแจกจ่ายวัคซีน โดยปรับแผนการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนใหม่เพิ่มเติม จากเดิมใช้ระบบหมอพร้อม ขณะนี้ขอให้ชะลอการลงทะเบียนด้วยระบบหมอพร้อมไปก่อน ซึ่งที่ผ่านมาหมอพร้อมเป็นระบบลงทะเบียนใน 3 ข้อหลักคือ ลงทะเบียน ติดตามการฉีดวัคซีนเข็ม 1-2 รวมทั้งผลข้างเคียง และออกใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน ตอนนี้ให้หมอพร้อมทำงานสองข้อหลักคือ ติดตามการฉีดวัคซีนและเรื่องออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

### ให้จว.เป็นด่านหน้ารับลงทะเบียน

ส่วนระบบการลงทะเบียนนั้น ขอให้มีการเลือกกับประชาชน เช่น มีแอปพลิเคชันเฉพาะของจังหวัด อาทิ ภูเก็ต หรือกวม.ที่วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. ได้ขออนุมัตินายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.สบค.แล้ว ที่จะเปิดการลงทะเบียนเป็นการเริ่มต้นเนื่องจากกวม.มีประชาชนจำนวนมาก จึงจะมีระบบของตัวเอง ถือเป็นหน้าด่านลงทะเบียนของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวก ไม่เป็นคอขวดเหมือนเช่นเดิม

### ยื่น2กลุ่มหลักได้รับวัคซีนลำดับต้นๆ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามผู้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมโดยเฉพาะสองกลุ่มหลักคือกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และกลุ่มเป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ยังยืนยันว่าได้ลงทะเบียนไปแล้วอยู่ในระบบหมอพร้อม ซึ่งจะได้รับวัคซีนช่วงเวลาที่เหมาะสม ขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่นำเข้ามา และจะให้เป็นลำดับต้นๆ เพราะถือว่าทุกคนให้ความร่วมมือแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน แต่ทั้งหมดทั่วประเทศข้อมูลจะลงมาอยู่ที่ทีมงานหมอพร้อมทั้งนี้ เลขาธิการ สมช.ในฐานะผอ.สบค.สบค.ยืนยันว่า ทีมงานหมอพร้อมเข้าใจระบบดี และการดำเนินการที่ผ่านมาก็เป็นประโยชน์ และยังคงดำเนินการเช่นเดิม เพียงแต่ขยับมาเป็นผู้ดูแลเบื้องหลังเก็บข้อมูล ส่วน



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ด้านหน้าคือ การรับการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัดจะเอาโมเดลของ กทม. นนทบุรี หรือภูเก็ต ไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองก็ได้ หรือจะไปที่โรงพยาบาลหรือพบ อสม. ซึ่งใช้ได้ทุกระบบในการเข้ามารับวัคซีน

**นายกฯสั่งปรับแผนกระจายวัคซีน**  
สำหรับแผนแจกจ่ายวัคซีน นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีสั่งให้เลขาธิการสมช.ในฐานะผอ.สปก.ศบค. ประชุมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยปรับแผนกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมจัดสรรวัคซีนตามโควตาการจอง ปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์อื่นเข้ามาในเรื่องกระจายวัคซีน เช่น ใช้เกณฑ์การติดเชื้อ อย่าง จ.เพชรบุรี มีการติดเชื้อในกลุ่มคนมากกว่า 2,000 ราย ต้องจัดสรรโควตาวัคซีนเพิ่มเพื่อการควบคุมโรค ดังนั้น อัตราการติดเชื้อหากมีความรุนแรงรายวันต้องนำมาคิดคำนวณด้วย

**ยึดเกณฑ์ระบาด/กลุ่มเสี่ยง/สก./ท่องเที่ยว**  
นอกจากนี้ ยังต้องคิดในแง่เศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น แรงงานในแคมป์ต้องได้รับวัคซีนกลุ่มเฉพาะขึ้นมา อย่างที่กระทรวงคมนาคมได้จัดวัคซีนให้กลุ่มขับรถสาธารณะที่สถานีกลางบางซื่อ ถือเป็นปรับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก่อน มหาวิทยาลัยก็จะรับผู้แจ้งความจำนงค์ฉีดวัคซีน โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะติดให้กับกลุ่มเฉพาะถ้าจะเปิดภาคการเรียนขึ้นมา ดังนั้น แผนแจกจ่ายวัคซีนจะถูกรับปรับใหม่โดยใช้หลายเกณฑ์ จึงขอแจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าจะขณะนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. รับทุกข้อเสนอและนำมาสู่การจัดสรรวัคซีนใหม่ โดยมอบให้ ผอ.สปก.ศบค.ดูในรายละเอียดและพื้นที่แต่ละจังหวัด ยืนยันว่าเราพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและการขับเคลื่อนต่อไป

**แจงปมชาย 61 ศีรษะดับไม่ปิดข้อมูล**  
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีมีผู้เสียชีวิตรายหนึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ และนำศพมาเผาที่วัดแห่งหนึ่งในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างคู่ชูชีพ PPE ขณะที่มีรายงานว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตด้วยอาการโรคปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย ถือเป็นกรณีไปปิดข้อมูล เพื่อให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดต่ำกว่า

ข้อเท็จจริงหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เรื่องนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข สั่งให้ตรวจสอบด่วน จากรายงานไม่มีการปกปิดข้อมูลเสียชีวิต คนได้รับรายงานจากนพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ แจ้งว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ 61 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่อ.เมืองศรีสะเกษ โดยชี้แจงก่อนหน้าว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ผลการรักษาหายจากโควิดแล้วไม่มีผลตรวจเป็นลบไม่มีเชื้อ และย้ายออกมารักษาต่อในโรงพยาบาล เพราะมีอาการปอดติดเชื้อแทรกซ้อนซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรีย และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมเพื่อไม่ประมาทโรงพยาบาลจึงป้องกันโดยให้ดำเนินการกับผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวเหมือนผู้เสียชีวิตที่เป็นโควิด จึงเกิดภาพดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งเมื่อตรวจสอบและรายงานมาแล้วว่าเป็นการเสียชีวิตจากปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียร่วมกับติดเชื้อโควิด เรื่องนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการวิชาการของกรมควบคุมโรค เพื่อตัดสินใจว่าจะมีการใช้รายงานว่าเป็นการเสียชีวิตจากการติดเชื้อของ โควิด-19 หรือไม่ ซึ่งระบบรายงานจะทำการถูกต้องไป ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดข้อมูล

**นายกฯยื่นไทยต้องฉีดวัคซีนที่อาเซียน**  
ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม กล่าวว่า ตนประกาศให้ไทย “ฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ” และช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลระดมฉีดวัคซีนให้บุคลากรแพทย์ สาธารณสุข อสม. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและโลกสามัคคีผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัวตามจำนวนวัคซีนที่เข้ามา ทั้งนี้ จากรายงานล่าสุดเมื่อ 25 พฤษภาคมไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วถึง 3,024,313 โดส เป็นอันดับ 5 ของอาเซียนและจะเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน ด้วยการระดมฉีดวัคซีนอีก 6-8 ล้านโดสภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วกว่า 7,931,765 ล้านด้วย ทั้งนี้ ตนสั่งให้ทุกหน่วยร่วมมืออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกคนที่พร้อม และลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ

และ ตามสะดวก เพื่อขอรับวัคซีน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เรียบร้อย เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เชื่อว่าไทยจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน

**ทั่วปท.ฉีดวัคซีนแล้ว 3,024,313 โดส**  
นพ.อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯให้ความสำคัญกับการควบคุมการระบาดของโควิด ด้วยการฉีดวัคซีนแบบปูพรมให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงและศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทะเบียนช่องทางต่างๆ พร้อมเดินทางมาตรวจกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีความคืบหน้าการดำเนินการแตกต่างกันไป ประเด็นนี้ 1.แผนกระจายวัคซีนทั่วประเทศ ประชาชนทุกจังหวัดได้ฉีดวัคซีน โดยปรับให้สอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่เข้ามาและสถานการณ์แต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมแผนดูแลประชาชนทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลสนาม เตียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ ซึ่งมีแผนฉีดวัคซีนแบบปูพรม เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยจำนวนอย่างน้อย 50 ล้านคน ได้รับวัคซีนภายในปี 2564 ซึ่งต่างจังหวัดจะมีจุดฉีดวัคซีนทั้งในสถานพยาบาล รพ. สนาม และศูนย์บริการต่างๆรวม 1,475 แห่ง ส่วนกรุงเทพฯมีจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ 126 แห่ง และจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 จุดที่กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีน ปัจจุบันยอดสะสมการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-25 พฤษภาคม รวม 3,024,313 โดสแล้ว

**กทม.ฉีดวัคซีนสะสม 644,858 โดส**  
นายอนุชา กล่าวต่อว่า หากคิดเป็นจำนวนโดสที่เข้ามาในไทย และได้รับการจัดสรรแล้ว บุคลากรแพทย์และเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1,802,597 โดส คิดเป็นร้อยละ 57.28 ของโดสทั้งหมดที่ฉีดแล้ว ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ฉีดวัคซีนแล้ว 1,080,295 โดส คิดเป็นร้อยละ 34.33 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและคนที่มิโรคประจำตัวได้ฉีดวัคซีนแล้ว 264,335 โดส คิดเป็นร้อยละ 8.40 ถึงวันนี้พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน ที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญแล้ว 18 ราย



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

สำหรับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนใน กรุงเทพมหานคร ยอดสะสมการฉีดวัคซีนถึง วันที่ 25 พฤษภาคม รวม 644,858 โดสแล้ว บุคลากรแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 348,618 โดส คิดเป็นร้อยละ 54.06 ของ จำนวนโดสทั้งหมดที่ฉีดแล้วในกทม. ประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงได้ฉีดวัคซีนแล้ว 242,030 โดส คิดเป็นร้อยละ 37.53 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและบุคลากรที่มีโรคประจำตัวได้ฉีดวัคซีน แล้ว 54,210 โดส คิดเป็นร้อยละ 8.41

**เร่งตรวจเชิงรุกแคมป์-เรือนจำ-ชุมชน**  
ส่วน 2.มาตรการดูแลแคมป์คนงาน ราชทัณฑ์และชุมชนแออัด ได้เร่งตรวจเชิงรุก คัดกรอง ฉีดวัคซีนปูพรมกลุ่มแคมป์คนงาน ก่อสร้าง หากผู้ติดเชื้ออาการระดับสีเขียวจะ นำส่งรักษาที่โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร กลุ่มสีเหลืองมีศูนย์แรกเริ่ม-ส่งต่อนิมนิตร และ สถานรับบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเชื้อเสพติด แห่งชาติบรมราชชนนี กรณีผู้ติดเชื้อในเรือนจำ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ดูแลผู้ติดเชื้อทั้งในระดับ สีเขียวและสีเหลือง รวมทั้งตั้งโรงพยาบาล สนามในเรือนจำทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลนุรักษ์ม โรงพยาบาลเต็ม รูปแบบพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องเอกซเรย์ที่จะ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระดับสีเหลืองและ สีเขียว ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันจะดูแลผู้ป่วยทุกคน อย่างดีที่สุด บนหลักความเท่าเทียม

**นายกฯสั่งเข้มสกัดคนหนีเข้าเมือง**  
3.การยับยั้งระบอบในประเทศ ด้วย มาตรการป้องกันสกัดกันผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยคิดกฎหมาย นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เพิ่มความเข้มงวด มาตรการป้องกันชายแดนเต็มที่ โดยเฉพาะ ที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ทั้งนี้ มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด 76 จุด และจุด ตรวจทั่วประเทศ 1,323 จุด รวมทั้งเฝ้า ระวังเข้มงวดตามจุดผ่านด่านทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวังคัดตัวหลบหนีเข้าเมือง รวมทั้ง ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชน แจ้ง ข้อมูลเบาะแสการทำผิดกฎหมายสำนักงาน เลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 และศูนย์บริการประชาชน 1111 มียอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม-25 พฤษภาคม เกี่ยวกับ บ่อนการพนัน 582 เรื่อง แรงงานเข้าเมือง ผิดกฎหมาย 48 เรื่อง การไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 340 เรื่อง การ

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล และเสนอความเห็น 211,964 เรื่อง โดยเรื่องทั้งหมดนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับไปดำเนินการแล้ว

**บาราศร์รับเข้าฉีดวัคซีนตามแผน**  
ด้านพ.กิตติพงษ์ ศัญชาวิชวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบาราศร์เปิดเผยว่า จากกรณีที่บาราศร์ออกประกาศว่าจะ เลื่อนฉีดวัคซีนของผู้จองคิวเดือนมิถุนายน ออกไปเป็นเดือนกรกฎาคม นั้น เป็นความ เข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานของเราเอง อย่างไรก็ตาม วันนี้ (26 พ.ค.) สถาบัน บาราศร์ออกประกาศใหม่ว่าการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดของสถาบันบาราศร์เป็นไปตาม ปกติ ผู้ลงทะเบียนจองคิวฟรีของคิวฉีด ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนั้น สามารถ มาฉีดวัคซีนได้ตามนัดหมาย ส่วนจะเป็น วัคซีนแอสตราเซนeca และซิโนแวคนั้น แล้ว แต่จ.นทพ. หรือกรมควบคุมโรคจะส่งวัคซีน มาให้ สถาบันบาราศร์เป็นหน่วยปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบการฉีดวัคซีน ภายใต้กรม ควบคุมโรคและจังหวัดนทพ.เท่านั้น

**แอสตราฯ 9 ลอตตรวจคุณภาพผ่าน**  
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับตัวอย่างวัคซีนแอสตราเซนeca (Astra Zeneca) รุ่นที่ผลิตในประเทศไทย 9 ลอต การผลิตเข้ามาตรวจสอบคุณภาพ ลอตการ ผลิตวัคซีน ซึ่งผลตรวจสอบผ่านการรับรอง ไปแล้ว โดย 9 รุ่นการผลิตนี้มีทั้งรุ่นการ ทดลอง และรุ่นการผลิตใช้จริงในคน ฉะนั้น ใน 9 รุ่นการผลิตนี้ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่า ไร แต่คิดว่ามีมาก นอกจากนี้ วันที่ 25 พฤษภาคมได้ส่งตัวอย่างวัคซีนแอสตราฯ จากอีก 5 รุ่นการผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ เข้ามาตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม ปกติจะใช้ เวลาตรวจสอบ 3 วันที่ทราบผล

“9 รุ่นการผลิตนั้น เรียบร้อยดีไม่มี ปัญหา แต่ในหลักการคือ ควรคือตรวจ เหมือนก่อนหน้าที่เรานำเข้าวัคซีนของ แอสตราฯ มาที่ตรวจสอบคุณภาพการผลิต เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าจะนำของออกไปได้ ใช้เวลาประมาณ 10 วันจะกระจายไปใช้ได้ เพราะโรงงานไหนผลิตก็ตามต้องเอาเอกสาร กระบวนการผลิตทั้งหมดมาตรวจสอบ ดู คุณภาพ จากนั้นเราใช้เวลาตรวจสอบเทียบ เคียงอีกประมาณครึ่งวัน ถ้าตรงกันก็ออก รับรองลอตรีลิสต์ให้และส่งได้ วัคซีนซิโนแวค ก็เหมือนกัน ที่เขาส่งวัคซีนมาตรวจก่อน แล้ว

คุณภาพ จากนั้นเราใช้เวลาตรวจสอบเทียบ เคียงอีกประมาณครึ่งวัน ถ้าตรงกันก็ออก รับรองลอตรีลิสต์ให้และส่งได้ วัคซีนซิโนแวค ก็เหมือนกัน ที่เขาส่งวัคซีนมาตรวจก่อน แล้ว ส่งเอกสารมาที่หลัง” นพ.ศุภกิจ กล่าว และ ว่า ทางบริษัทแอสตราฯ ยืนยันจัดส่งไปตาม แผนเดือนมิถุนายน

**เรือนจำติดเพิ่ม 1,243 ตายอีก 3**  
นายวีระกิตติ หาญไพรวรรณ รอง อธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกศูนย์บัญชาการ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (กรม.รท.) เผยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเรือนจำและ ทัณฑสถาน ข้อมูลถึงวันที่ 26 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 1,243 ราย รักษาหาย 13 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแล ของกรมราชทัณฑ์ 17,138 ราย และตรวจ พบผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดสงขลาเพิ่ม 1 แห่ง รวมเรือนจำที่ยังมีผู้ติดเชื้อ 14 แห่ง ดังนี้ เรือนจำกลางคลองเปรม มีผู้ต้องขังติด เชื้อโควิดใหม่ 328 ราย เรือนจำพิเศษธนบุรี มีผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่ 486 คน เรือนจำ จังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อใหม่ 412 คน เรือนจำ จังหวัดสงขลา ติดเชื้อใหม่ 16 คน เรือนจำ กลางเชียงใหม่ ติดเชื้อใหม่ 1 คน

**ต้นฉีดวัคซีน-ตั้งรพ.สนามเพื่อคนพิการ**  
นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวระหว่างการตรวจ เข้มมาตรการเตรียมความพร้อมตั้งโรงพยาบาล สนามบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินคร เพื่อคนพิการ ที่จ.ปทุมธานี ว่า ได้ติดตามให้การสนับสนุน ช่วยเหลือผู้พิการ ในฐานะหน่วยงานสำคัญ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ มีมติ หลายเรื่อง หนึ่งในนั้นสรุป.ศบค. ช่วยจัด ลำดับความสำคัญการได้รับวัคซีนให้ผู้พิการ ทั่วประเทศที่ต่อจากผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรค เพราะผู้พิการจำนวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สูง อายุ กลุ่ม 7 โรค แต่ยังมีอีก 800,000 คน ทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ และควรได้รับ การฉีดวัคซีนในลำดับต้น วันนี้นัดสนับสนุนให้ ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ ตั้งเป้าจะ เปิดให้บริการวันที่ 1 มิถุนายน โดยที่นี้จะเป็น ต้นแบบดำเนินการต่อไป



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้า ๑

**สายพันธุ์อินเดียแรง  
อนามัยโลกชี้ระบาด53ปท.  
เวียดนามอ่วมติดเชื้อมง**

องค์การอนามัยโลกเผยโควิดสายพันธุ์อินเดีย กระจายไปแล้วอย่างน้อย 53 ประเทศ อยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 7 ประเทศ ขณะที่เวียดนามติดเชื้อมงไม่หยุด 447 คน ในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญ ส่วนมาเลเซียสั่งสอบปมฉีดแอสตราฯ ให้ผู้เข้ารับวัคซีนต่ำกว่าโดส เกาหลีใต้ ให้ผู้ฉีดวัคซีนไม่ต้องใส่หน้ากากที่กลางแจ้ง จูงใจให้คนรับวัคซีนป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ว่ากระทรวงสาธารณสุขอินเดีย ▶ ต่อ : ทั่วโลก - หน้า 11



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## ทั่วโลก

รายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จำนวน 208,921 คน ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันอินเดียมีผู้ป่วยสะสมยืนยันอย่างน้อย 27,157,795 คน ยังคงมีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวอีกอย่างน้อย 2,495,591 คน ขณะที่ในรอบวันเดียวกันมีการยืนยันผู้เสียชีวิตอีก 4,157 คน ทำให้ปัจจุบันอินเดียมีผู้เสียชีวิตยืนยันสะสมอย่างน้อย 311,388 คน

ด้านรายงานประจำสัปดาห์ขององค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ระบุถึงการพบประเทศที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สายพันธุ์บี.1.617 ที่พบครั้งแรกในอินเดีย ว่ามีอย่างน้อย 53 ประเทศและดินแดน ซึ่งดับเบิลยูเอชโอแจ้งเตือนด้วยว่ามีข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่าในอีกอย่างน้อย 7 ประเทศ ยังต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ทั้งนี้ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าอีกหลายสายพันธุ์ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน แต่ความรุนแรงยังไม่เป็นที่แน่ชัด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ว่ากระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ว่าพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 447 คน นับเป็นสถิติรายวันสูงสุด นับตั้งแต่เผชิญกับโรคดังกล่าว

เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว โดยศูนย์กลางการแพร่ระบาดครั้งนี้ อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดบึงกาฬ ทางตอนเหนือของประเทศ และเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญ โดยจังหวัดบึงกาฬปิดเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 4 แห่ง ซึ่ง 3 แห่ง เป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัทฟ็อกซ์คอนน์ หนึ่งในผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์รายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ขณะที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นสถานที่ตั้งโรงงานขนาดใหญ่ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเคอร์ฟิวและมาตรการควบคุมทางสังคมทั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมและในเขตชุมชน อย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้เทศบาลกรุงฮานอยสั่งปิดร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านทำผมเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดในเมืองหลวงอีกด้วย ปัจจุบันเวียดนามมีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 5,931 คน หายป่วยสะสมอย่างน้อย 2,794 คน และเสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 44 คน

ที่ประเทศมาเลเซีย กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้สั่งตรวจสอบกรณีผู้เข้ารับวัคซีนต้านไวรัสโคโรนา-19 ร้องเรียนว่าได้รับปริมาณวัคซีนต่ำกว่าโดส พร้อมออกกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งฉีดวัคซีนต้องแสดงหลอดฉีดวัคซีนให้ผู้เข้ารับวัคซีนเห็นว่ามีปริมาณตามข้อกำหนด และหลังจากฉีดวัคซีนแล้วต้องโชว์หลอดเปล่าให้ผู้รับวัคซีนดู การออกกฎดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีผู้เข้ารับวัคซีนแอสตราเซนเนกา อย่างน้อย 2 คน โศสค์ลปรีดีโอและข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่าได้รับวัคซีนไม่ครบโดส โดยมีประชาชนเกือบ 2 ล้านคน ในมาเลเซียรับวัคซีนต้านไวรัสดังกล่าวแล้วอย่างน้อย 1 โดส ซึ่งรัฐบาลมาเลเซีย ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรทั้งหมด 32 ล้านคน ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ ท่ามกลางเสียงวิจารณ์การฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างล่าช้า

วันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีกิมมุกยุน แห่งเกาหลีใต้ กล่าวในการประชุมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม จะสามารถรวมกลุ่มขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ และไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่กลางแจ้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยทางกระทรวงปรับเปลี่ยนมาตรการกักโรคทั้งหมดในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ประชาชนกว่าร้อยละ 70 จากทั้งหมด 52 ล้านคน ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ภายในเดือนกันยายนนี้

ด้านนายควอน ค็อกซอช รัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวว่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 60-74 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 60 กระทรวงฯ จะเริ่มฉีดให้แก่คนวัย 65-74 ปี ตามคลินิกต่างๆ กว่า 12,000 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมนี้ โดยปัจจุบันเกาหลีใต้มีผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 7.7 ในขณะที่เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 707 คน ทำให้อัตราติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 137,682 คน และผู้เสียชีวิตรวม 1,940 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**จับ‘ฮาซิม’ตัวการใหญ่  
ลอบขนเมียนมาเข้าไทย  
พาดค่าหัวปีละ14ล้าน**

แก“ฮาซิม”หัวใจใหญ่ ขนแรงงานเถื่อน ชาวเมียนมา  
ในพื้นที่ สังกะบุรี ▶ ต่อ : ขนเมียนมา - หน้า 11



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## ขณเมียนมา

จ.กาญจนบุรี เงินหมุนเวียนปีละกว่า 14 ล้าน  
เงินหมุนเวียนเดือนละ 1 ล้าน สารภาพล้น  
ทำมาวร่วม 3 ปี ขนอาทิยลละ 3 ครั้ง ครั้งละ  
10-20 คน หัวละ 5 พันบาท หลังโควิด  
ระบาด ได้เพิ่มหัวละ 7-8 พันบาท ยังไม่เคย  
จ่ายเงินให้ จนท.ใช้วิธีเลี้ยงด่านตรวจ

ความลับหน้ากรณี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
สก.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นำโดย  
พล.ต.ดร.ฉันทน์ สุขเจริญ ผบก.ภ.จ.กาญจนบุรี  
และพ.ต.ท.สุพงษ์ศิริ แจ้งพันธ์ ผบ.ร้อย  
ต.ช.ด.135 พร้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
อำเภอทองผาภูมิ เข้าจับกุมนายชาชิม จิรกิจ  
บำรุงกุล อายุ 33 ปี ผู้ต้องหา ตามหมาย  
จับศาลจังหวัดทองผาภูมิ ในความผิดฐาน  
ใช้ จ้าง วานหรือร่วมกันช่วยเหลือ หรือ  
ให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวเข้ามาใน  
ราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย โดย  
เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาได้ ที่จุดตรวจ  
ร่วมสามแยกทองผาภูมิ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน  
อ.ทองผาภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  
จากการซัดทอดของนายเกรียงศักดิ์ จรรยา  
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ทำ  
หน้าที่ขนแรงงานต่างด้าวชาวมียนมา 19 คน  
ตำรวจ สก.ทองผาภูมิ สกัดจับได้บริเวณ  
ทางเข้าสำนักสงฆ์ที่ภูเขวนาราม ต.ชะแล  
อ.ทองผาภูมิ นายเกรียงศักดิ์ รับสารภาพได้  
รับการว่าจ้างจากนายชาชิม เจ้าของรถยนต์  
ในการขนแรงงานต่างด้าวครั้งละ 2 พันบาท  
ตำรวจจึงขยายผลรวบรวมพยานหลักฐาน  
ออกหมายจับ นายชาชิม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าว  
รายงานว่าเจ้าหน้าที่นำตัวนายชาชิมไปตรวจ  
ค้นบ้านพักที่หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี  
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมจนพบหลักฐานเพื่อ  
นำมาประกอบสำนวนคดีจำนวน 9 รายการ

ประกอบด้วย จิมโทรศัพท์มือถือ 2 จิม  
กล่องโทรศัพท์มือถือ 1 กล่อง สมุดบัญชี  
เงินฝาก มีเงินหมุนเวียนในบัญชีตั้งแต่  
5,000-1,000,000 บาท จำนวน 1 เล่ม  
สมุดบัญชีเงินฝาก มีเงินหมุนเวียนตั้งแต่  
7,000-200,000 บาท อีก 1 เล่ม ทั้งสอง  
เล่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดคงเหลือ  
ในบัญชี รวมทั้งตรวจค้นทางและปลาย  
ทางการโอนเงิน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  
จักรยานยนต์ 1 เล่ม สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  
บรรทุกส่วนบุคคล 1 เล่ม หนังสือแสดงการ  
จดทะเบียนรถ 1 เล่ม และโทรศัพท์มือถือ  
ยี่ห้ออปโป้ สีดำ i เครื่อง

ต่อมา พ.ต.อ.บุญส่งวิทย์ ห้องแขง  
ผกก.สก.ทองผาภูมิ นำตัวไปสอบสวนต่อ  
ที่ สก.ทองผาภูมิ จนนายชาชิม ยอมรับ  
สารภาพว่าได้จ้างนายเกรียงศักดิ์ ให้ขน  
แรงงานจากจังหว่อ อำเภอสังขละบุรีไปส่งที่  
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้ค่าจ้างครั้งละ 4-5  
พันบาท โดยนายชาชิม ได้ค่าหัวแรงงาน  
คนละ 7,000 บาท จากนายหน้า ชื่อ แง ใน  
ฝั่งเมียนมา ทำหน้าที่ขนแรงงานด้วยรถยนต์

นายชาชิม ยอมรับอีกว่า ช่วง 2-3  
เดือนที่ผ่านมาได้นำพาแรงงานต่างด้าวไม่ต่ำกว่า  
6 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 13 คน รวมแล้ว  
ไม่ต่ำกว่า 100 คน เพิ่งจะถูกจับกุมได้  
19 คน ซึ่งทำมาวร่วม 3 ปี โดยนายหน้า  
ฝั่งเมียนมา จะคิดค่าหัวแรงงานคนละ  
12,000-16,000 บาท นายชาชิมยืนยันว่า  
ไม่เคยจ่ายค่าผ่านทางให้เจ้าหน้าที่ แต่จะใช้  
วิธีเลี้ยงด่านตรวจ หลังถูกจับกุมครั้งนี้ ยืนยัน  
ว่าไม่กล้าทำอีกแล้วและยอมรับด้วยว่า คน  
เป็นขบวนการขนแรงงานเถื่อนด้วยรถยนต์  
เป็นหลัก แต่มีกลุ่มอื่นที่ขนทางเรือ เท่า  
ที่มีข้อมูล น่าจะมีไม่ต่ำกว่า 10 กลุ่ม ใน  
พื้นที่ อ.สังขละบุรี กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มเป็น  
เครือข่าย นายโตน ชาวเมียนมา ที่ใช้รถยนต์  
4 คัน ขนแรงงานต่างด้าว 77 คน และถูก  
ตำรวจ สก.ทองผาภูมิ สกัดจับได้เมื่อวันที่ 12  
พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง พ.ต.อ.บุญส่งวิทย์  
ห้องแขง ผกก.สก.ทองผาภูมิ ได้ออกหมาย  
จับขบวนการนำพาไป 1 ราย มอบตัว 1  
ราย กำลังติดตามตัวอีก 1 ราย ยังพบว่า  
ขบวนการนี้ใช้วิธีสวมบัตรประจำตัวประชาชน  
และบัตรต่างด้าวสีชมพู เพื่อใช้คบตา  
เจ้าหน้าที่ในการผ่านด่านตรวจ ทางตำรวจ  
กาญจนบุรี จึงตั้งดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

สำหรับการจับกุม นายชาชิม  
ถือเป็นการจับกุมขบวนการนำพาแรงงาน  
ต่างด้าวรายใหญ่เครือข่ายหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี  
โดยเฉพาะพื้นที่ สก.ทองผาภูมิ ที่ถูกใช้เป็น  
ทางผ่านจากชายแดน อ.สังขละบุรี ตั้งแต่  
เดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้สกัดจับแรงงาน  
ต่างด้าวได้ 153 คน จับกุมคนนำพาได้ 15 คน  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากคำรับ  
สารภาพพบว่านายชาชิม หัวหน้าขบวนการ  
ต่างด้าวชาวมียนมารายใหญ่รายหนึ่งของ  
อ.สังขละบุรี จากค่าหัวที่ได้ข้างต้นก่อนเกิด  
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด ทำให้ นายชาชิม  
มีเงินหมุนเวียนสัปดาห์ละ 300,000 บาท  
หรือเดือนละประมาณ 1,200,000 บาท หรือ  
ปีละ 14,000,000 บาท ส่วนช่วงเกิดการ  
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด นายชาชิม มี  
เงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



## เยี่ยมฉีดวัคซีน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## บิกตูเบรกหมอพร้อม-ให้จว.จัดคิวเอง ปรับแผนวัคซีน

เน้นพื้นที่ระบาดหนักก่อน  
กทม.ปรับเปิดจองคิววันนี้  
คักดีสยามซี'บางซื่อ'ฉีดเร็ว  
โควิด2,455คนดับนิวไฮ41  
กรุงเทพพบอีก'5คลัสเตอร์'  
'เซเวน-ท็อปส์-แฟมิลีมาร์ท'เขต กทม.เปิดรับลง  
ทะเบียนจองฉีดวัคซีนวันนี้ (อ่านต่อหน้า 6)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

**ต่อจากหน้า 1**

**เบรกหมอพร้อม**

**‘บิ๊กคู่’ ลั่นมีย.นี้ฉีด 8 ล้านโดส**

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมระบุว่า ช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งระดมฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวตามจำนวนวัคซีนที่เข้ามา ล่าสุดเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564 ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วถึง 3,024,313 โดส อันดับ 5 ของอาเซียนและจะเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน ด้วยการระดมฉีดวัคซีนอีก 6-8 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดผ่านระบบหมอพร้อมแล้วกว่า 7,931,765 คน

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมอำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกคนที่พร้อมฉีดวัคซีนและได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ตามแต่ละตัว เพื่อขอรับวัคซีนให้เป็นไปอย่างสะดวก เรียบร้อย เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เชื่อมันว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

**หนุนใช้ ‘ฟ้าทะลายโจร’ คู่ ‘ฟาวิจ’**

นายอนุชา นวลชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ สนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรควบคู่กับยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่มีภาวะอักเสบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ฟ้าทะลายโจรไม่มีฤทธิ์ป้องกันโควิด-19 แต่อาจใช้เพื่อปรับระบบภูมิคุ้มกันได้ ข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรมีแอนโดกราโฟไลด์ (Andrographolide) เป็นสารสำคัญมีฤทธิ์ต้านไวรัส วิจัยพบว่าฟาวิรัสในหลอดทดลอง และยังฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางตัวในหลอดทดลองได้ด้วย ฟ้าทะลายโจรยังเป็นยาลดไข้

ยาในบัญชียาหลักวิชาโรคหวัดตั้งแต่ปี 2559 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีภาวะอักเสบ ฟ้าทะลายโจรช่วยลดการอักเสบ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันได้ ปัจจุบันไทยกำลังศึกษาวิจัยเพิ่มเติมการใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด-19

**‘อนุทิน’ ยัน 7 ม.ย. เดินหน้าฉีด**

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นายอนุทินกล่าวว่า วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป ทุกคนจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามความสมัครใจ ตอนนี้ประเทศไทยมีการใช้วัคซีน 2 ยี่ห้อ คือ แอสตราเซนเนกา และซิโนแวค ส่วนการฉีดขึ้นกับวันเวลาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวใดบ้างที่จัดส่งทุกวัน ทุก 3 วัน หรือสัปดาห์ละครั้ง แต่วัคซีนทุกชนิดที่ฉีดให้กับประชาชนมีมาตรฐาน ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และฉีดได้ในคนอายุ 18 ปีขึ้นไปได้เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่ม เช่น ไฟเซอร์ และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน อยู่ในขั้นตอนตกลงเงื่อนไขสัญญาจัดซื้อจัดหา โดยวัคซีนจัดต้องปลอดภัยนำมาใช้เพื่อลดการติดเชื้อ การแพร่เชื้อ ลดอาการรุนแรง และเสียชีวิต

นายอนุทินกล่าวว่า กรณีสถาบันบำราศนราดูรมีการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ยืนยันว่ามีการฉีดตามกำหนดนัดหมายเหมือนเดิม สำหรับการระดมลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมเป็นนโยบายของ ศบค. ให้แต่ละจังหวัดไปทำระบบลงทะเบียนของตัวเอง แต่

คนลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแล้ว ยังได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอน สธ.มีหน้าที่จัดหาและกระจายจัดส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ จังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่ ศบค.กำหนด ส่วนการฉีดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นการพิจารณาของแต่ละจังหวัด หลังการฉีดวัคซีนจำนวนมาก การติดเชื้อย่อมลดลง

**‘ศักดิ์สยาม’ เผยบางชื่อฉีดเร็ว**

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 6,300 คน แบ่งเป็นจากกลุ่มองค์กร 82% และกลุ่มลงทะเบียนพนักงาน หรือออนไลน์ ประมาณ 18% ฉีดได้เร็วกว่าเป้าหมายจาก 900 คนชั่วโมง เป็น 975 คนต่อชั่วโมง เพียง 3 วัน คิดเป็น 10% กลุ่มเป้าหมาย 350,000 คน ของกระทรวงคมนาคม ส่วนการขอสิทธิหรือออนไลน์เข้ามานั้น ประชาชนที่เข้ามาฉีดให้ แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณการรองรับช่วงเวลานั้นด้วย อาจไม่ได้ฉีดให้ทั้งหมด

“กลุ่มออนไลน์เข้ามาเราฉีดให้ เพราะตอนนี้ความสามารถให้บริการมากกว่าผู้มารับบริการ ถือว่าช่วงนี้เป็นเพียงช่วงทดลอง จะใช้เวลา 5 วัน จะรู้ความสามารถในการให้บริการวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ว่าจะรับจำนวนประชาชนได้เท่าไร เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจและเพิ่มการให้บริการให้เหมาะสมอีกครั้ง” นายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ส่วนกรณีมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการกระจายวัคซีนไม่เป็นธรรม ส่วนใหญ่ลงจังหวัดที่มี ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อาทิบุรีรัมย์นั้น การกระจายวัคซีนมีหลักการและเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ไม่ใช่การตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่ง รวมทั้งไม่ใช่อำนาจของนายอนุทินด้วย การมีใครมาสะท้อนปัญหาเรื่องการกระจายวัคซีนเป็นเรื่องปกติ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับฟัง นำมาพิจารณาและตรวจสอบ พร้อมอธิบายชี้แจงต่อสังคม

**‘จรินทร์’ ตรวจรพ.สนามผู้พิการ**

ที่ จ.ปทุมธานี นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อคนพิการ ที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

นายสาธิตกล่าวว่า สถาบันสิรินธรมีความเชี่ยวชาญดูแลคนพิการ จึงจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้ดูแลผู้ติดเชื้อเป็นผู้พิการร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินต้องจัดการแบบพิเศษ นายจรินทร์เสนอให้ สปภ.ศบค.ให้วัคซีนกับผู้พิการทุกกลุ่มทุกประเภท และมีความซับซ้อนกว่าผู้ติดเชื้อในชุมชน จึงจัดบ้านร้อยวิถี เพื่อดำเนินการบุคคลกลุ่มนี้ จัดการพิเศษแตกต่างกับบุคคลอื่น

นายจรินทร์กล่าวว่า ได้มีมติขยายอายุบัตรประจำตัวผู้พิการต่อไปอีก 6 เดือน ช่วงโควิดการเดินทางต่ออายุบัตรเป็นอุปสรรค เรื่องที่สองตั้งแต่ปีที่แล้วมีกองทุนคนพิการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อไปประกอบอาชีพ จากหมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคมต่อไปถึง 30 กันยายน 2564 ผู้เป็นหนี้กองทุนผู้พิการอยู่แล้วให้พักหนี้ได้ ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2564 ยืดไปอีกหนึ่งปีถึง 31 มีนาคม 2565 มีผู้ยื่นพักหนี้แล้ว 10,000 กว่าคนทั่วประเทศ เสนอให้ สปภ.ศบค.ช่วยจัดลำดับความสำคัญได้รับวัคซีนให้กับผู้พิการทั่วประเทศให้ต่อจากผู้สูงอายุผู้ป่วย 7 โรค เพราะผู้พิการจำนวนหนึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม 7 โรค แต่ยังมีอีก 800,000 คนทั่วประเทศไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ ควรได้รับวัคซีนในลำดับต้น ส่วนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการ ตั้งเป้าหมายเปิดบริการวันที่ 1 มิถุนายน 2564

**สธ.เผยซิโนแวคฉีดลดติด83%**

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในที่ประชุมสำนักงานปลัด สธ. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม มีการรายงานการควบคุมโรค

โควิด-19 ในคลัสเตอร์ต่างๆ ในต่างจังหวัดว่า ระบบสาธารณสุขสามารถค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว และมีการบริหารจัดการได้ดี เช่น ที่ จ.เพชรบุรี สามารถสร้างโรงพยาบาลสนามได้อย่างรวดเร็ว มีการบริหารจัดการเตียงรับผู้ติดเชื้อ สำหรับเรื่องวัคซีนจะต้องฉีดเข็มแรกให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ภายในเดือนตุลาคมนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนที่ภูเก็ต เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยววันนั้นขณะนี้ผู้มีผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ร้อยละ 22 ได้รับเข็มแรกแล้วร้อยละ 45 ของประชากรในภูเก็ต จากการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคต่อโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ภูเก็ต โรงพยาบาล (รพ.) วชิระภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบระยะเวลาจำกัดแล้ว 14 วัน ในภูเก็ต 1,366 ราย พบว่ากลุ่มได้รับวัคซีนซิโนแวคอย่างน้อย 1 เข็ม มีประสิทธิภาพลดโอกาสการติดเชื้อร้อยละ 73.1 ส่วนกลุ่มได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มลดโอกาสติดเชื้อร้อยละ 83.3

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า นอกจากนี้ได้ศึกษาข้อมูลผู้ติดเชื้อ 386 ราย พบว่าผู้ติดเชื้อได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม 6 ราย ทุกรายไม่พบปอดอักเสบ ผู้ติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนเข็ม 1 31 ราย มี 4 รายปอดอักเสบ ร้อยละ 12.9 ความชุกของการเกิดปอดอักเสบกลุ่มนี้ไม่ต่างจากกลุ่มไม่ได้รับวัคซีน ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในกลุ่มได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว แสดงให้เห็นว่าการได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 83 ลดรุนแรงกรณีติดเชื้อได้ดี ผู้ที่ฉีดเข็มเดียวยังพบติดเชื้อมีอาการรุนแรงบ้าง แต่ไม่มาก จึงยังคงต้องระมัดระวังแม้จะฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ทั้ง

การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่คนจำนวนมาก รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล” ปลัด สธ.กล่าว

**ติดเชื้อใหม่2,455ดับ41ราย**

นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันนี้ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,455 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 1,960 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 1,210 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 750 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 16 ราย คัดกรองในเรือนจำที่ต้องขัง 479 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 109,031 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 137,894 ราย ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 2,571 ราย หายป่วยสะสมรวม 64,339 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 91,765 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 41 ราย เสียชีวิตสะสม 779 ราย เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 873 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 45,256 ราย รักษาในโรงพยาบาล 18,631 ราย โรงพยาบาลสนาม 26,625 ราย อากาศหนัก 1,210 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 402 ราย ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีนทั่วประเทศฉีดแล้ว 3,147,227 โดส แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 รวม 113,486 ราย เข็มที่ 2 รวม 9,428 ราย

**กทม.ยื่นหนึ่ง‘ติดเชื้อ-ดับ’**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้เสียชีวิต 41 ราย แบ่งเป็น กทม. 16 ราย สมุทรปราการ 7 ราย นนทบุรี 3 ราย ชลบุรี ปทุมธานี จังหวัดละ 2 ราย สิงห์บุรี สุโขทัย อุตรดิตถ์ นราธิวาส เลย สกลนคร นครสวรรค์ ปราจีนบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร จังหวัดละ 1 ราย เพชรชาย 25 ราย ภูเก็ต 16 ราย อายุเฉลี่ยสุด 29 ปี มากสุด 86 ปี ค่ากลางของอายุ 66 ปี เป็นผู้โรคประจำตัวคล้ายเดิม เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไช้มันในหลอดเลือดสูง เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อยังคงเป็นการติดเชื้อในครอบครัว ใกล้ชิดเพื่อนร่วมงาน และมีเรื่องของโต๊ะสนุ๊กเกอร์ รวมถึงสนามชนวัว ตลาดเรือนจำ ผู้รักษาตัวนานสุดของกลุ่มนี้ยาวนานสุดคือ 69 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศ 16 ราย จากอินเดีย 1 รายนั้น ขออย่าว่าเป็นคนไทยทั้งหมดกลับประเทศ ทำธุรกิจส่วนตัว ตรวจพบเชื้อที่ด่านสุวรรณภูมิ และขอแก้ไขข้อมูลเมื่อวานนี้ (24 พฤษภาคม) ที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้อมาจากอินเดีย 1 ราย เป็นนักการทูตมี



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

สัญชาติอินเดีย ขอแก้ไขว่าเป็นคนไทยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการทูตทั้งสิ้น และวันนี้มีผู้ติดเชื้อเดินทางจากคูเวต สหรัฐอเมริกา มัลดีฟส์ มาเลเซีย เมียนมา ประเทศละ 1 ราย ชาวคูเวตอาระเบีย 3 ราย และกัมพูชา 7 ราย ผู้มาจากมาเลเซียและกัมพูชาเดินทางเข้ามาทางด่านข้ามแดนถาวร (ทางบก) ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ 10 อันดับแรก ประกอบด้วย กทม. 975 ราย เพชรบุรี 259 ราย นนทบุรี 122 ราย สมุทรปราการ 100 ราย ปทุมธานี 61 ราย สงขลา 42 ราย ชลบุรี 40 ราย ตาก 30 ราย สุราษฎร์ธานี 24 ราย และสมุทรสาคร 21 ราย สรุปทั้งประเทศ จังหวัดสีขาวตอนนี้ลดเหลือ 16 จังหวัด สีเขียวคือมีรายงานตัวเลขไม่เกิน 10 ราย 40 จังหวัด

## ‘ชุมชน-ตลาด-แคมป์’ปรับ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.สรุปพื้นที่ระบาดออกมาและเจาะลงไปเรื่อยๆ เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเอง พื้นที่ กทม.พบผู้ป่วยอยู่ตลาดบางกอกใหญ่และชุมชนโดยรอบมีทั้งชาวไทย เมียนมา กัมพูชา และลาว พบผู้ป่วยรายใหม่ 96 ราย หลักสี่ที่แคมป์คนงานก่อสร้างทั้งชาวไทย และเมียนมา กัมพูชา 161 ราย ยอดรวมสะสม 1,413 ราย ตระกมระฆัง 3 เขต บ่อมปราบศัตรูพ่าย 16 ราย ชุมชน และตลาดคลองเตย เขตคลองเตย 78 ราย และพบคลัสเตอร์ใหม่ คือสะพานเหล็ก เขตพระนคร 12 ราย นนทบุรีเป็นแคมป์คนงานก่อสร้าง ปทุมธานีเป็นตลาดสี่มุมเมือง สมุทรปราการเป็นคอนโดมิเนียม และลัมพัทธ์กันใหม่ชุมชน จ.เพชรบุรี กระจายใน 8 อำเภอ เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จ.ชลบุรี ได้แก่ เมืองชลบุรี และ อ.พานทอง นอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี โรงงานอาหารทะเลแช่แข็งที่ดอนสัก จ.ระนอง ที่

โรงงานแปปลาชาวเมียนมา จ.นราธิวาส ที่ตากใบ พบการสัมผัสกันในชุมชน เป็นเชื้อสายพันธุ์ B.1.351 และ จ.ยะลา ที่ธารโต บันนังสตา

## กทม.โผล่อีกคลัสเตอร์ใหม่

“สถานการณ์ทั่วโลกผู้ติดเชื้อภาพรวมลดลง แต่ไทยยังพบติดเชื้อต่อเนื่องแนวโน้มคงตัวทั้ง กทม. ปริมณฑลและต่างจังหวัด พบว่าระบาดเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่องจากกลุ่มเดิมในโรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ชุมชน ส่วนที่เจอตลอดต่อเนื่องมาคือ ผู้ติดเชื้อผ่านชายแดนประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกัมพูชา มาเลเซีย และเมียนมา ต้องให้ความสำคัญสูงมากๆ นอกจากนี้ ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อใน กทม.มีลักษณะเป็นเส้นกราฟแนวทะแยงขึ้น พบผู้ติดเชื้อ 975 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 16 ราย คิดเป็น 1% สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางของประเทศที่อยู่ 0.7%” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จากเดิม กทม.ติดเชื้อ 16 เขต วันนี้เพิ่มมาเป็น 30 เขต คลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนของการติดเชื้อจากเดิมวันที่ 14 พฤษภาคม มี 19 คลัสเตอร์ เพิ่มเป็น 38 คลัสเตอร์ มีรายงาน 5 คลัสเตอร์ใหม่คือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวถนนลาดพร้าว โรงงานเย็บผ้าที่เขตยานนาวา ตลาดแห่งหนึ่งในเขตหนองจอก เคหะแห่งหนึ่งในเขตคลองจั่น และแคมป์ก่อสร้างที่อยู่เขตสวนหลวง เขตต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ที่บางกะปิ คลองเตย หลักสี่ บางรัก ดินแดง ห้วยขวาง สาทร ดุสิต บ่อมปราบศัตรูพ่าย ลัมพัทธ์วงค์ บางกอกน้อย ราชเทวี บางซื่อ พระนคร ปทุมวัน ดอนเมือง ทุ่งครุ บางแค บางคอแหลม กลุ่มเฝ้าระวัง สวนหลวง จตุจักร บางเขน บางพลัด

## ‘บิ๊กตุ๋’เบรกลงทะเบียนหมอพร้อม

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า วันเดียวกันนี้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.ศบค.ได้รับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.ประชุมเรื่องของวัคซีนใน 2 ประเด็น คือ เรื่องการลงทะเบียนและแผนการแจกจ่ายวัคซีน ได้ปรับแผนการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนใหม่เพิ่มเติมจากเดิมใช้ระบบหมอพร้อม ขณะนี้ขอให้ชะลอการลงทะเบียนด้วยระบบหมอพร้อมไปก่อน ที่ผ่านมามีหมอพร้อมเป็นระบบการลงทะเบียนใน 3 ข้อหลัก คือ การลงทะเบียน การติดตามการ

ฉีดวัคซีนเข็ม 1-2 รวมทั้งผลข้างเคียง และการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน

“ตอนนี้ให้หมอพร้อมทำงาน 2 ข้อหลัก คือ ติดตามการฉีดวัคซีน และเรื่องการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ส่วนระบบการลงทะเบียนนั้น ขอให้มีการเลือกกับประชาชน เช่น มีแอปพลิเคชันเฉพาะของจังหวัด อาทิ จ.ภูเก็ต หรือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 12.00 น. ได้ขออนุมัตินายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.แล้ว จะเปิดลงทะเบียนเป็นการเริ่มต้น เนื่องจาก กทม.มีประชาชนมาก จะมีระบบของ กทม.โดยเฉพาะหรือระบบที่เฉพาะของตัวเอง ถือเป็นหน้าด่านในการลงทะเบียนของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวก ไม่เป็นคอขวดเหมือนเช่นเดิม” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

## กลุ่มลงแล้วรอลุ้นวัคซีนนำเข้า

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมโดยเฉพาะ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี และกลุ่มที่เป็น 7 โรคเสี่ยง ยังยืนยันว่าได้ลงทะเบียนไปแล้วอยู่ในระบบของหมอพร้อมจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนจะเป็นวันเวลาใดนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่นำเข้ามา และจะให้เป็นลำดับต้นๆ เพราะถือว่าทุกคนให้ความร่วมมือในการแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน แต่ทั้งหมดทั่วประเทศข้อมูลก็จะลงมายู่ที่ทีมงานหมอพร้อม เลขานุการสมช.ยืนยันว่าทีมงานหมอพร้อมเข้าใจระบบการดำเนินการที่ผ่านมากี่เป็นประโยชน์ ยังคงดำเนินการอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ขยับมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเก็บข้อมูล ส่วนด้านหน้าคือ การรับการลงทะเบียนนั้น แต่ละจังหวัดจะเอาโมเดลของกรุงเทพฯ นนทบุรี หรือภูเก็ตไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองก็ได้ หรือจะเดินไปที่โรงพยาบาล หรือพบกับ อสม.ก็ยังสามารถใช้ได้ทุกระบบในการเข้ารับวัคซีน

## รื้อแผนจัดสรรวัคซีนใหม่

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับแผนการแจกจ่ายวัคซีน นายกรัฐมนตรี ศบค.ได้สั่งการให้ทางเลขานุการ สมช.ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.ศบค.ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมจัดสรรวัคซีนตามโควตาการจอง ปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์อื่นขึ้นมาในเรื่องการกระจายวัคซีน เช่น การใช้เกณฑ์เรื่องการติดเชื้อ อยู่ที่ จ.เพชรบุรี ติดเชื้อในกลุ่มคนกว่า 2,000 ราย ต้องจัดสรรโควตาวัคซีนเพิ่ม เพื่อการควบคุมโรค ดังนั้น อัตราการติดเชื้อหากรุนแรงรายวันก็น่าจะนำมาคิดคำนวณด้วย



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

“นอกจากนี้ ยังต้องคิดในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อน จะเป็นเกณฑ์ต้องนำเข้ามาพิจารณาด้วยเช่นกัน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น แรงงานในแคมป์ต่างๆ จะต้องได้รับวัคซีนกลุ่มเฉพาะขึ้นมา เช่น ที่กระทรวงคมนาคมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มขับรถสาธารณะที่สถานีกลางบางซื่อ ถือเป็นกาปรับเปลี่ยน ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็จะรับผู้แจ้งความจำนงในการฉีดวัคซีน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ก็จะได้ให้กับกลุ่มเฉพาะถ้าจะเปิดภาคการเรียนขึ้นมา ดังนั้นแผนการแจกจ่ายวัคซีนจะถูกรับปรับโดยใช้หลายเกณฑ์” นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า ขอแจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าขณะนี้นายกฯในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.รับทุกข้อเสนอ นำมาสู่การจัดสรรวัคซีนใหม่ มอบให้ผู้อำนวยการ ศบค.ศบค.ดูรายละเอียด และพื้นที่ของแต่ละจังหวัดอยู่ ยืนยันว่าเราพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการขับเคลื่อนต่อไป

## โฆษกรบ.แจงปมหมอพริ้ม

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักเสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ สั่งเบรกละทิ้งหมอพริ้มทางหมอพริ้มนั้น ขอชี้แจงว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.ได้แจ้งให้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการฯในฐาน ผอ.ศบค.ศบค. ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่จากเดิมจัดตามโควตาของทะเบียนแต่ละจังหวัด ปรับมวเป็นจัดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาด จำเป็นต้องนำหลักเกณฑ์อื่นมาพิจารณา เช่น ใช้เกณฑ์ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่มาจัดสรรวัคซีนให้เหมาะสมกับแผนการกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ มอบให้ ผอ.ศบค.ศบค. หรือในที่ประชุม ศบค.ศบค.ตามความเหมาะสม ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าควรปรับแผนการกระจายวัคซีนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่มากกว่าการกระจายวัคซีนตามจำนวนลงทะเบียน เนื่องจากบางจังหวัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่สูง มีผู้ติดเชื้อน้อย แต่มีผู้ลงทะเบียนค่อนข้างมาก ขณะที่บางจังหวัดแพร่ระบาดสูง มีผู้ติดเชื้อมาก แต่มีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนน้อย ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้ระลอกลงทะเบียนผ่านหมอพริ้มไปก่อนเพื่อความเหมาะสมในการจัดสรรวัคซีนไปยัง

จังหวัดต่างๆ อย่างเหมาะสม ประชาชนที่ลงทะเบียนหมอพริ้ม และได้รับการยืนยันวันเวลาและสถานที่แล้ว ยังคงฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเวลานัดเดิมได้ทั้งหมด

## นักโทษติดโควิดอีก 1,243 คับ 3

นายวีระกิตติ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน เมื่อเวลา 09.00 น. ว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 1,243 ราย รักษาหาย 13 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 17,138 ราย พบผู้ติดเชื้อในเรือนจำจังหวัดสงขลาเพิ่ม 1 แห่ง รวมเรือนจำ/ทัณฑสถานมีผู้ติดเชื้อ 14 แห่ง ผู้ต้องขังที่เสียชีวิต 3 ราย รายแรกเป็นชายอายุ 62 ปี จากเรือนจำกลางเชียงใหม่ รายที่ 2 ผู้ต้องขังชายอายุ 64 ปี จากเรือนจำพิเศษธนบุรี และรายสุดท้าย ผู้ต้องขังชาย อายุ 47 ปี จากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

## อุคราปรับแผน'ลด-เลื่อน'วัคซีน

ที่ จ.อุครธานี นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.อุครธานี กล่าวถึงกรณีอุครธานีรับแจ้งจะได้รับวัคซีนล็อตแรก 246,000 โดส จนถูกถามว่าทำไมอุครธานีได้มากกว่า คงเพราะเราตรวจคัดหลายช่องทาง ทำให้มีผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค ลงทะเบียนจองวัคซีนเกินเป้าหมาย วันนี้ได้รับแจ้งว่าให้ชะลอการใช้หมอพริ้มคงจะมีการปรับแผนการแจกจ่ายวัคซีน หากมีการปรับลดลงมากๆ ก็จะกระทบกับแผนที่เราวางไว้จะเร่งฉีดผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง ตามด้วยครู อาจารย์และผู้ประกอบการอาชีพกลุ่มเสี่ยง มีการคุยกันบ้างแล้วจะปรับอย่างไร รวมทั้งหากวัคซีนเหล้าช้า

## เซเว่นฯ-ท็อปส์-แฟมิลี่เปิดจอง

นายณพภูฏ เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า เครือซีพี โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้บริการรับลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาในพื้นที่ กทม. รวม 3,314 สาขา เริ่มภายในวันที่ 27 พฤษภาคม ขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อน และนำบัตรประชาชน พร้อมมือถือไปแจ้งที่เซเว่นฯทุกสาขา พนักงานจะอำนวยความสะดวก สำหรับบุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ [www.ไทยร่วมใจ.com](http://www.ไทยร่วมใจ.com) หรือช่วย

ดำเนินการให้กรณีไม่สามารถดำเนินการเองได้นอกจากนี้ ได้นำความเชี่ยวชาญของบริษัทในเครือ คือกลุ่มทรูดูแลลูกค้ากว่า 30 ล้านคนมาช่วยสนับสนุนผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ช่วยให้คำแนะนำให้ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนทั่วถึงมากที่สุด

รายงานข่าวจาก เครือเซ็นทรัล รีเทล แจงว่า ท็อปส์ เซลล์ และแฟมิลี่มาร์ท ในกรุงเทพฯ เปิดจุดบริการรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน 316 สาขา พร้อมอาสาลงทะเบียนจองสิทธิให้ประชาชน ผ่านเว็บไซต์ [www.ไทยร่วมใจ.com](http://www.ไทยร่วมใจ.com) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมมาลงทะเบียนด้วยตนเอง เวลา 08.30-18.00 น.

## บาราศาสน์ไม่เลื่อนนัดฉีดวัคซีน

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันบาราศาตรา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกเอกสารยืนยันยืนยันการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ระบุว่า กรณีกระแสข่าวสถาบันบาราศาฯ แจ้งเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้น มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จึงขอนัดหมายฉีดวัคซีนตามนัดหมายเดิม ไม่เลื่อน

นอกจากนี้ สถาบันบาราศาฯ ยังแจ้งแนวทางการขอรับสมุดวัคซีนโควิด-19 นานาชาติ เฉพาะสำหรับผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว และต้องเดินทางไปต่างประเทศ สามารถติดต่อด้วยตนเองที่แผนกคัดแยก อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 สถาบันบาราศาตรา ในวันราชการ เวลา 08.30-11.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.พาสปอร์ตที่ใช้เดินทางตัวจริง 3.ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีค่าบริการเล่มละ 50 บาท

## แอสตราฯ 9 ล็อตผ่านการตรวจ

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ได้รับตัวอย่างวัคซีนแอสตราเซนเนกา (Astrazeneca) รุ่นที่มีการผลิตในประเทศไทย 9 ล็อตการผลิต เข้ามาตรวจสอบคุณภาพผลการตรวจสอบนั้นผ่านการรับรองไปแล้ว 9 รุ่นการผลิตนี้ จะมีทั้งรุ่นการทดลองและรุ่นการผลิตใช้จริงในมนุษย์ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไร แต่คิดว่ามีจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการส่งตัวอย่างวัคซีนแอสตราฯ จากอีก 5 รุ่นการผลิต โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ เข้ามาตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม ใช้เวลาตรวจสอบ 3 วัน ทราบผล